

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 -2570)
แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2566



เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

074-673963 074-673972



ประกาศเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง ได้อนุมัติแผนดังกล่าว วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดตามแบบการแก้ไขแผนพัฒนาที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๗๓๙๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายจตุพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.565 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดตามข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้รูปแบบบัญชีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตามปกติเมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น กรณียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไม่มีข้อมูลที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องดำเนินการนำข้อมูลมาลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยแก้ไขในส่วนที่ 2 หน้าที หัวข้อ

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13(พ.ศ.2566 - 2570) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 โดยการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด ของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของ บริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาส ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทัน่วงทีด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่ง เสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่าง เต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของ การพัฒนาจำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย

1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตร ต่อ

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริการไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อกมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี 2608

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

หมวดหมุดหมายการพัฒนา

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมวดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมวดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมวดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
กลยุทธ์ที่ ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

กลยุทธ์ที่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งการใช้น้ำซ้ำ

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และประมง

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิตการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และนักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดสากล

กลยุทธ์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล่าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ และการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ที่นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

หมวดหมู่ที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ ๓ การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี

กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ

กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

กลยุทธ์ที่ ๘ การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ ๑๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด

หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ ๒ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ

หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูกำการค้าการลงทุนและ
ฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ ๓ การผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของ
อาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขัน
ได้

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่
ตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
พื้นที่และเมือง

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๓ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตบโจทยประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตบโจทย สะดวก และประหยัด

กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals :SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัด แต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าวเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ปันฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อควรรู้ที่สำคัญ 6 ประการ

ประการแรก – เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน ‘3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย

- People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5
- Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11
- Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15
- Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16
- Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาภาคใต้ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 - 2570

ทิศทางการพัฒนาภาค เป็น “แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ” โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (S Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา PEARL โดยมุ่งยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าสูง (P: Premium Services & Tourism) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตสำหรับสาขาเศรษฐกิจสำคัญของภาค (E: Environment & Natural Resources Reservation) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (A: Agro-based Industries and Organic Farmland) ส่งเสริมการนำงานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของภาคเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (R: Research, Innovation & Technology) และพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกภูมิภาค (L: Linked Economic Corridor)

เป้าหมายรวม

- 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคได้ลดลง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง

- (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
- (2) ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยวและส่งเสริมธุรกิจ
- (3) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและสร้างสรรค์
- (4) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

- (1) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร
- (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
- (3) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม

3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค

- (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
- (2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค
- (3) ต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ
- (4) ส่งเสริมการตลาดเกษตรแบบผสมผสาน

- (5) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
- (6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร
- (7) พัฒนาระบบตลาดที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย

4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

- (1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์
- (2) บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
- (3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
- (4) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

5 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านชายแดนให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน

- (๑) พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
- (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบโลจิสติกส์
- (3) สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับผู้ประกอบการ
- (4) เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ

6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่มประเทศ BIMSTEC

- (1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)
- (2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route)
- (3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products)
- (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green Culture & Livable Cities)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2566-2570

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2566 – 2570) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา กลุ่มจังหวัดไว้ว่า "พัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ สู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน"

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน 5 ประเด็นมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์สมุนไพร และไม้เศรษฐกิจ)

ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์เครือข่ายการสื่อสาร และพลังงาน
ประเด็นการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในแต่ละประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา
ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์สมุนไพร และไม้เศรษฐกิจ)

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
การเพิ่มปริมาณผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตพืช สัตว์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ และ รายได้จากการเพาะปลูก การปศุสัตว์เพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่	ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล เพิ่มขึ้น ๕% - ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน ยางพารา - ไม้ผลลดลง ๕% - รายได้จากการทำการเกษตร และปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ๕% - ความสูญเสียจากแมลงศัตรูพืช โรคพืช โรคสัตว์ลดลง	- พัฒนาสายพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง - พัฒนาสายพันธุ์สัตว์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ปุ๋ย การวิเคราะห์ดินเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง - สร้างและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสัตว์ - พัฒนาดิน และบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ - การปลูกพืช หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืชเดิมที่เหมาะสม กับสภาพของดิน -สนับสนุนการผลิตพืช อาหารสัตว์อาหาร สัตว์ผสมครบ ส่วน (TMR) เพื่อลดต้นทุนการผลิต - การจัดการแมลงศัตรูพืช หรือโรคพืช โรคระบาดสัตว์ -การส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน
การแปรรูปผลผลิต ทาง การเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และพัฒนาระบบ การเก็บรักษาผลผลิต ผลิตภัณฑ์	มีผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร (Functional & Futurefood) ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางการค้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๕ ชนิดต่อปี	- สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก ผลผลิตทางการเกษตร - สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร - ให้ความรู้เกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิต

		- การพัฒนา ส่งเสริมการทำห้องเย็นเพื่อการเก็บรักษา ผลผลิตทางการเกษตร
การพัฒนาการตลาดผลผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการจัดการด้าน Logistic	- มีตลาด online (Market place)ของผลผลิตทางการเกษตรหลักของพื้นที่ในระดับกลุ่มจังหวัด หรือ ระดับจังหวัด จำนวน ๑ แห่งต่อกลุ่ม หรือ ๑ แห่งต่อ จังหวัด - มีกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเดิม เช่น สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕๐ กลุ่ม	- การสำรวจตลาด สํารวจกลุ่มเป้าหมาย และ จัดตั้ง online market place ของผลผลิต และผลิตภัณฑ์ จากการแปรรูป จังหวัดละ ๑ กลุ่ม - การร่วมมือพัฒนาการตลาดผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับ market place ขนาดใหญ่ ในปัจจุบัน - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใหม่และการสนับสนุนกลุ่ม เกษตรกรเดิม และการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเดิม
การควบคุมมาตรฐาน พืช สัตว์เศรษฐกิจหลักในพื้นที่และมาตรฐานอาหาร	ผลผลิต และผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติกรณีเป็นสินค้าส่งออก	- สนับสนุนการขับเคลื่อนการขอรับมาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐานการแปรรูป ของผลผลิต และผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มจังหวัด เช่น มาตรฐานปาล์มน้ำมัน (RSPO) อาหารปลอดภัย (GMP GHP) มาตรฐานยาง (SSC) การปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี (GAP) ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย	มีผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นปีละ ๑๐๐ ราย	- อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์หรือ เกษตรปลอดภัย - ขับเคลื่อนการตลาดเกษตรอินทรีย์หรือเกษตร ปลอดภัยผ่าน Modern trade หรือรูปแบบ online หรือช่องทางการตลาดอื่น
การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่	- มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕ กลุ่มต่อปี - เกษตรกรที่เข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ มีต้นทุนในการผลิตลดลง ๕% และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ๕%	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ และประโยชน์ที่ได้รับ จากการทำเกษตรแปลงใหญ่ ให้แก่เกษตรกร - สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ - อุดหนุนการดำเนินการของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เดิม และกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่
การขับเคลื่อน oil Palm city, Herbal city, Rubber city	มีแผนพัฒนาระยะ ๕ ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อการขับเคลื่อน Palm city Herbal city และ Rubber city	- ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่น้อยกว่า ๓๐ % ของโครงการทั้งหมด - การอบรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจใหม่และ

การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ และแมลง เศรษฐกิจ เดิมและชนิดใหม่	มีจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และแมลง เศรษฐกิจใหม่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ รายต่อปี	แมลงเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกร - การสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และ แมลง เศรษฐกิจ อย่างครบวงจร (การเลี้ยง แปรรูป และ การตลาด) - สนับสนุนการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน ตามความ ต้องการของตลาด
การเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ เศรษฐกิจ	พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ ไร่ต่อปี	- การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ - ส่งเสริมการเพาะพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจ ระดับชุมชน
การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ การค้า	เพิ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร ๑๐ ราย/ปี	- อบรมการปลูก และการตลาด พืช สมุนไพร - สนับสนุนการจัดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช สมุนไพร
การพัฒนาเกษตรกรสู่การ เป็นเกษตรกร อัจฉริยะ และ การทำการเกษตรแบบ ครบวงจร	- มีเกษตรกรอัจฉริยะ เพิ่มขึ้นปี ละ ๒๕ ราย - มีศูนย์สาธิตการเกษตรอัจฉริยะ ในพื้นที่จำนวน ๕ ศูนย์ - มีศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยง อัจฉริยะในพื้นที่จำนวน ๕ ศูนย์	- อบรมการให้ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร - สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทำการเกษตร อัจฉริยะ - พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์สาธิตการเกษตร อัจฉริยะรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์การ เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะของภูมิภาค - ส่งเสริมเกษตรกร จากผู้ผลิตไปสู่ ผู้ประกอบการอย่าง ครบวงจร (ผลิต. แปรร รูป และผู้ขาย)
การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาสังคมด้านการเกษตร ในพื้นที่ ให้มี ศักยภาพในการสนับสนุน ภาค การเกษตรใน พื้นที่	บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาสังคม มีความรู้ในการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการเกษตร รวมทั้งความรู้ ทางการบริหารจัดการตั้งแต่ต้น น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของ ภาคการเกษตร	- จัดการฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการเกษตรให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาสังคม - จัดอบรมความรู้ทางการบริหารจัดการทั้ง ส่วนต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ของภาคการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/	- แหล่งท่องเที่ยวเดิมได้รับการ	- สำรวจ /ประเมินความเสื่อมโทรมและ

<p>กิจกรรมท่องเที่ยวเดิม/ใหม่</p>	<p>พัฒนาจนมีสภาพสมบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ได้รับการ - ยกระดับให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับประเทศ - มีแหล่งท่องเที่ยว /กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ - จำนวน ๕ แหล่ง/กิจกรรม ต่อปี - การพัฒนากลุ่มชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวใหม่ หรือกลุ่ม - ท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย ๔ กลุ่ม 	<p>กำหนดแนวทางการพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยวเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ - พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่ - การพัฒนากลุ่มชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวใหม่ หรือกลุ่ม ท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัด
<p>การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยว/ route ท่องเที่ยวใหม่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีroute การท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๕ เส้นทาง - มีroute การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวทาง ทะเล และการท่องเที่ยวตอนใน ไม่น้อยกว่า ๕ เส้นทาง - มีroute การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวใน กลุ่มจังหวัดกับภูมิภาคอื่นไม่น้อยกว่า ๒ เส้นทาง - มีroute การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวใน กลุ่มจังหวัดกับ ต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒ เส้นทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด - พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล และแหล่งท่องเที่ยวตอนใน - พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาคอื่น - สนับสนุนการจัดตั้งเที่ยวบินตรงระหว่างจังหวัดใน กลุ่มจังหวัดกับประเทศต่าง ๆ
<p>การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภาคเศรษฐกิจอื่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การแพทย์การแพทย์แผนไทย)</p>	<p>มีรูปแบบการท่องเที่ยวผสมผสานกับภาคเศรษฐกิจอื่นจำนวน ๑ รูปแบบ (อาจเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร)</p>	<p>พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด</p>
<p>การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบ MICE (ธุรกิจ MICE)</p>	<p>มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ MICE ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ต่อปี</p>	<p>จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ MICE ในพื้นที่</p>
<p>การพัฒนาโครงสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้าง และซ่อมบำรุงถนนเข้าสู่แหล่ง

<p>พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ</p>	<p>ของกลุ่มจังหวัด. มีความสมบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด - สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ - สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้รับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ - เส้นทางการเดินทางทางบก ทางทะเล และทางอากาศ มีความเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ 	<p>ท่องเที่ยวสำคัญ ของกลุ่มจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด - พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ - ติดตั้งกล้อง CCTV และระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด -พัฒนาเส้นทางทางบก ทางทะเล และทางอากาศที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน และกำหนดเวลาเดินทางที่สัมพันธ์กัน
<p>การพัฒนาด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด - มีการทำตลาดแบบ Integrated Marketing โดยเฉพาะทางช่องทาง online 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ทั้งสื่อรูปแบบเดิม หรือสื่อ online ต่าง ๆ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้Brand Ambassador , การใช้Youtuberการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ เป็นต้น
<p>การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว (ความปลอดภัย ระบบสาธารณสุขและสุขภาพของนักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว - มีระบบการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว - มีระบบการดูแลสุขภาพผู้ให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล้อง CCTV และระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด -พัฒนามาตรฐานบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสุขภาพของนักท่องเที่ยว - พัฒนามาตรฐานการป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดเดิม
<p>การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวระดับกลาง</p>	<p>การท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวระดับกลาง และ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ การใช้ภาษา ทักษะทางการสื่อสารการบริหารจัดการการ

และระดับสูง	ระดับบน	ท่องเที่ยว และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับบน - พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความทรงจำและความประทับใจให้นักท่องเที่ยว
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมด้านการท่องเที่ยว	บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความเข้าใจในสถานการณ์การท่องเที่ยว เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้น มีความเข้าใจในพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อประกอบการท่องเที่ยว	- อบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เข้าใจในสถานการณ์การท่องเที่ยว เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นมีความเข้าใจในพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อประกอบการท่องเที่ยว
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ	- มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย - การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หรือกับภูมิภาคอื่น - มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและการใช้ Big data และการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อบริการ นักท่องเที่ยว การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	- สํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเพื่อปรับให้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย - พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี Clouding technology เพื่อให้มีความปลอดภัย ในการจัดเก็บสถานปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงได้ง่าย และเข้าถึง ได้ง่าย - อบรมการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและการใช้ Big dataและการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อบริการนักท่องเที่ยว การตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (โรงแรม ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน)	อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริการขนส่งสินค้าชุมชน และotopมีเพียงพอและมีมาตรฐาน เพียงพอต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่	- พัฒนามาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านสุขภาพ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และถ่ายทอดให้แก่อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

ประเด็นพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
การสร้าง SME ใหม่และการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SME เดิม	<ul style="list-style-type: none"> - SME ในกลุ่มจังหวัด ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ - ทั้งด้านการบริหารจัดการ การบริการ การเงิน/บัญชี - การตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการประกอบการ - เกิด SME /Start up รายใหม่ ๆ ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕ รายต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการวินิจฉัยสถานประกอบการ เพื่อได้ทราบ ประเด็นที่ต้องพัฒนา และให้การปรึกษาเพื่อแก้ไข ปัญหาและการพัฒนา ด้านนั้น ๆ - จัดอบรมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบริการการเงิน/บัญชี การตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการประกอบการ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มจังหวัด ได้รับการพัฒนา - ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การบริการ - การเงิน/บัญชีการตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี - ด้านต่าง ๆ ในการประกอบการ - เกิด วิสาหกิจชุมชน รายใหม่ ๆ ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕ ราย/ปี - ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญของพื้นที่ ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการวินิจฉัยวิสาหกิจชุมชนเพื่อได้ทราบ ประเด็นที่ต้องพัฒนา และให้การปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ด้านนั้น ๆ - จัดอบรมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบริการการเงิน/บัญชี การตลาด และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการประกอบการให้แก่วิสาหกิจชุมชน - สนับสนุนการดำเนินกิจการของ วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การลด/ ยกเว้นภาษี การสนับสนุนกิจกรรมอื่น ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในพื้นที่ - การปรับปรุงข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ ปฏิบัติต่าง ๆ
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เช่น oleochemical Function & Future food, Cosmatic	มีอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อการแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มเติมจำนวน ๑ รายต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าถึงแหล่งทุนของ วิสาหกิจชุมชน - สนับสนุนการจัดตั้งอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อการแปรรูป ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการถ่ายทอด ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบการ อุตสาหกรรมชีวภาพ
การพัฒนาระบบตลาดของผลผลิตทางการเกษตร และ	- มีตลาด online (Market place) ของผลผลิตทาง	- จัดตั้ง online market place ของผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป

<p>ผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งระบบ online และ offline</p>	<p>การเกษตรหลักของพื้นที่ในระดับ กลุ่มจังหวัด หรือ ระดับจังหวัด จำนวน ๑ แห่งต่อกลุ่ม หรือ ๑ แห่งต่อ จังหวัด</p> <p>- มีกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อ ขยายผลผลิตทางการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ กลุ่ม</p>	<p>จังหวัดละ ๑ กลุ่ม</p> <p>- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อขยายผลผลิตทางการเกษตร แต่ละประเภท จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ กลุ่ม</p>
<p>การขับเคลื่อนการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจ</p>	<p>- มีโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ ต่อปี</p>	<p>- จัดโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจ</p> <p>- สนับสนุนเงื่อนไขพิเศษ หรือให้การอุดหนุนผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในพื้นที่</p>
<p>การพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการdigital และ บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้มีทักษะในการ ประยุกต์ใช้Digital เทคโนโลยี เทคโนโลยีอื่น และการจัดการสมัยใหม่</p>	<p>ผู้ประกอบการ และบุคลากร ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ Digital เทคโนโลยี เทคโนโลยีอื่น และการจัดการสมัยใหม่</p>	<p>อบรมผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐที่ เกี่ยวข้องให้มีความรู้มีทักษะในการ ประยุกต์ใช้Digital เทคโนโลยี เทคโนโลยีอื่น และการจัดการสมัยใหม่</p>
<p>การส่งเสริมการค้า การ ลงทุน และการตลาดแก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ</p>	<p>-เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ได้รับความรู้ ทักษะในด้านการตลาด การตลาดออนไลน์ไม่น้อยกว่า๑๐๐ คนต่อ ปี</p> <p>-เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ เข้าร่วม กิจกรรมด้านการค้า การลงทุน และการตลาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คนต่อปี</p>	<p>-อบรมเกษตรกร. กลุ่มเกษตรกร และ ผู้ประกอบการให้มีความรู้มีทักษะด้าน การตลาด และประยุกต์ใช้Digital Technology ด้านการตลาด</p> <p>- ส่งเสริมเชื่อมโยงและขยายช่องทางการค้า แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ</p>
<p>การสนับสนุนการศึกษาเพื่อ สร้างแรงงานระดับอาชีวะ และพัฒนาฝีมือ และทักษะ แรงงาน</p>	<p>มีสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ และ อาชีวะศึกษา เพิ่มขึ้น</p>	<p>- สร้างกลไกในการจูงใจให้นักเรียน เลือก เรียนในสายอาชีพอาชีวะศึกษา เช่นการให้ ทุนการศึกษา การเพิ่มการจ้างงานการจ้าง งานในระหว่างศึกษาโดยภาครัฐหรือสถาน ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น</p>

เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านอาชีพ และรายได้ ของกำลังแรงงาน และ ผู้ประกอบการ		- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กลุ่มอาชีพ และยกระดับศักยภาพแรงงาน เพื่อ ตอบสนองอุตสาหกรรมในพื้นที่ กลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
---	--	---

**ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์เครือข่ายการสื่อสาร
และ พลังงาน**

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาเครือข่ายถนน สายรองในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐาน	- ถนนสายรองในพื้นที่ได้รับการ ปรับปรุง ซ่อมบำรุงให้ได้ตาม มาตรฐาน - มีการใช้ช่างพารา ในการสร้าง หรือซ่อมบำรุงถนนสาย - รองในกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า ๑ เส้นทางต่อปี	- สร้าง หรือซ่อมบำรุงถนนสายรองในพื้นที่ ได้อยู่ในสภาพดี - ส่งเสริมการใช้ช่างพารา ในการสร้างหรือ ซ่อมบำรุงถนน สายรองในกลุ่มจังหวัด
การพัฒนาทำเทียบเรือน้ำ ลึกเพื่อการขนส่งสินค้า และ ทำเทียบเรือเพื่อการ ท่องเที่ยว	- มีทำเทียบเรือน้ำลึกเพื่อการ ขนส่งสินค้าจำนวน ๑ แห่ง - มีทำเทียบเรือสำราญเพื่อการ ท่องเที่ยวจำนวน ๑ แห่ง	- ศึกษาความเป็นไปได้และ SEA ในบริเวณ ที่จะจัดทำ - สร้างทำเรือน้ำลึกเพื่อการขนส่งสินค้าใน พื้นที่ที่เหมาะสม - สร้างทำเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยว ใน พื้นที่ที่เหมาะสม
พัฒนาการขนส่งระบบราง เชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยอันดา มัน และระบบรถไฟรางคู่	- มีทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างอ่าว ไทย และอันดามัน -ทางรถไฟหลักในกลุ่มจังหวัด ได้รับการปรับเป็นรถไฟรางคู่	- ติดตามและเร่งรัด แผนงานการสร้างทาง รถไฟเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพังงา และ สงขลาและ สตูล - ติดตาม และเร่งรัด แผนงานการสร้างทาง รถไฟรางคู่จาก จังหวัดชุมพร ไปยังจังหวัด สงขลา
ปรับปรุงการขนส่งทาง อากาศระหว่างภูมิภาค และระหว่างประเทศ	มีเส้นทางการขนส่งทางอากาศ ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับ ภูมิภาคอื่น หรือต่างประเทศ เพิ่มขึ้น ๑ เส้นทาง ต่อปี	สนับสนุนการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทาง อากาศระหว่างกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาคอื่น หรือต่างประเทศ
ปรับปรุงการขนส่งทางเรือ ระหว่างภูมิภาค	มีเส้นทางขนส่งสินค้า หรือ นักท่องเที่ยวทางเรือระหว่าง ภูมิภาค ๑ เส้นทาง	พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้า หรือ นักท่องเที่ยวทางเรือระหว่าง ภูมิภาค
การพัฒนาเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง	- มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขต เมือง และสถานที่	ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว

และ Free wifi ในเขตเมือง และสถานที่ ท่องเที่ยว	ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ ที่ สมบูรณ์ - มีเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในชุมชน เพื่อสนับสนุนการประกอบการ ของวิสาหกิจ และกลุ่มชุมชน ในทุกชุมชน	ที่สำคัญในพื้นที่และในพื้นที่ของกลุ่มชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ในพื้นที่	ศูนย์กระจายสินค้าเดิมในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ	- พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าเดิมในพื้นที่ - ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างศูนย์ กระจายสินค้า เพิ่มเติมในพื้นที่ ที่เหมาะสม
สร้างความมั่นคงของระบบ สาธารณูปโภค ในพื้นที่เพื่อ รองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ	ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร ในพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์และมี ความเสถียร	- วิเคราะห์ความต้องการไฟฟ้า ประปา และระบบการ สื่อสารในพื้นที่ - จัดทำแผนการจัดหา ไฟฟ้า ประปา และ ระบบการสื่อสารในพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อ การพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต
สนับสนุน ส่งเสริม การใช้ พลังงานทดแทนในชุมชน(และภาคการเกษตร)	- มีชุมชนที่มีการใช้พลังงาน ทดแทน พลังงานทางเลือก จำนวน ๕ ชุมชนต่อปี - มีมาตรการในการลดการใช้ พลังงานสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ และสถานประกอบการขนาด ใหญ่ในพื้นที่	- จัดอบรมการใช้พลังงานทดแทน พลังงาน ทางเลือกให้กับ กลุ่มชุมชนต่าง ๆ - พัฒนาพลังงานทางเลือก หรือพลังงาน ทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน และ ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน - สร้างมาตรการในการลดหรือประหยัดการ ใช้พลังงาน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และ สถานประกอบการ ขนาดใหญ่ในพื้นที่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการขยะ มูลพิษ และน้ำเสียในพื้นที่	- ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง ร้อย ละ ๕ - น้ำของแม่น้ำสายหลัก แหล่งน้ำ ธรรมชาติขนาดใหญ่ - และน้ำทะเลชายฝั่ง ดีเพิ่มขึ้น) - ปริมาณขยะที่มีการจัดการอย่าง ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของ ปริมาณขยะทั้งหมด - ปริมาณในน้ำเสียที่ผ่านการ บำบัดอย่างถูกต้องคิดเป็น ร้อย	- รณรงค์หรืออบรมการสร้าง ความเข้าใจใน การบริหาร จัดการขยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการสร้างขยะ และการจัดการขยะ อย่างเหมาะสม - สร้างมาตรการเชิงจูงใจ และมาตรการเชิง บังคับเพื่อ การลดการสร้างขยะ และการ จัดการขยะอย่างเหมาะสม - รณรงค์หรืออบรมการสร้าง ความเข้าใจใน การบริหาร จัดการน้ำเสียให้กับ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการสร้างน้ำเสีย

	ละ ๕๐ ของน้ำเสียทั้งหมด	และการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม - สร้างมาตรการเชิงจูงใจ และมาตรการเชิงบังคับเพื่อการลด การสร้างน้ำเสีย และการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม
การแก้ไขปัญหาคัดเซาะชายฝั่ง การฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัด	- ชายฝั่งทะเลในพื้นที่ได้รับการแก้ไข หรือป้องกันการ กัดเซาะชายฝั่งอย่างเหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของชายฝั่งที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั้งหมด - ทะเลสาบสงขลาได้รับการแก้ไขเรื่องการตื่นเงิน - การทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่กลุ่มจังหวัด	- จัดโครงการป้องกัน และ/หรือ แก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง ของกลุ่มจังหวัด - ขุดลอกทะเลสาบสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาการตื่นเงิน - รณรงค์เพื่อลดการทำการประมงอย่างผิดกฎหมาย ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด - บังคับใช้กฎหมายการทำการประมงที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	- มีกิจการเดิม หรือกิจการใหม่ที่มีการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมต่อปี - มีกิจการที่สามารถการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ ๕ จำนวน ๕ กิจการต่อปี	- จัดโครงการวินิจฉัยสถานประกอบการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อจัดกิจกรรม หรือปรับกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานประกอบการให้กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนสถานประกอบการในการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกลไกต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน - สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทที่มีกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคชุมชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า การปลูกป่า การปลูกป่าชุมชน และป่าชายเลน	มีกิจกรรม/โครงการ ด้านการอนุรักษ์ป่า หรือการเพิ่มพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมต่อปี สัดส่วนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น ๑๐๐๐ ไร่ต่อปี มีการผลิต กล้าไม้ ๑๐๐,๐๐๐ กล้าต่อปี	- รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ป่า ป่าชายเลน - จัดโครงการด้านการอนุรักษ์ป่า หรือการเพิ่มพื้นที่ป่า - สนับสนุนให้สถานประกอบการจัดโครงการอนุรักษ์ป่า และการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อเป็นโครงการ CSR ของสถานประกอบการ - ส่งเสริมการพัฒนากล้าไม้และการปลูกป่าเศรษฐกิจ

การพัฒนาคุณภาพดิน และน้ำ	คุณภาพดิน และน้ำ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีคุณภาพตามมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - สุ่มตรวจวิเคราะห์ดิน และคุณภาพน้ำในพื้นที่การเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด - จัดโครงการพัฒนาคุณภาพดิน และน้ำ
การแก้ปัญหาหน้าท่วม และน้ำแล้ง	พื้นที่น้ำท่วม และน้ำแล้ง ลดลง	พัฒนาโครงการสร้างแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล และชายฝั่ง	<p>มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล และชายฝั่ง</p> <p>ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมต่อปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการฟื้นฟูพื้นที่ปะการังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี - มีการติดตั้งจุดเรือ เพื่อป้องกันการทำลายปะการัง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง - มีมาตรการในการป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเล. และชายฝั่ง และมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด - มีการฟื้นฟูปะการัง - มีการติดตั้งและการซ่อมบำรุงจุดเรือให้ใช้งานได้ <p>อย่างสมบูรณ์</p>
มีศูนย์การแพทย์และการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร	มีศูนย์การแพทย์และบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร. ในเขตภาคใต้ตอนบน	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม และรูปแบบ ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร - จัดทำข้อเสนอในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ และบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	มีเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น Telemedicine ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด	ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
การเมืองค์กร และกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ	เมืองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรในพื้นที่ มีแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปีในการดูแลผู้สูงอายุ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร - จัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปีในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเป็นระบบ และมีทิศทางที่ชัดเจน
การสร้างระบบ กลไกในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และภัยพิบัติ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกลไกในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำทั้งระดับจังหวัด ในระดับอุตสาหกรรม และระดับองค์กร - มีกลไกในการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำ ในระดับจังหวัด ในระดับอุตสาหกรรม และระดับองค์กร - จัดสร้างกลไก หรือมาตรการในการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด

พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน	มีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน ในทุกจังหวัด	สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเมือง และชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพา ตนเอง และพึ่งพากันเอง และ สร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับชุมชน	-มีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพาตนเอง อย่างน้อย ๕ กิจกรรมต่อปี - มีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน อย่างน้อย ๕ กิจกรรมต่อปี	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพาตนเอง -จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับชุมชน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนองค์กรเครือข่าย สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน	-มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน อย่างน้อย ๕ กิจกรรม -มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย ๕ กิจกรรมต่อปี	-จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน -จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
สร้างกลไกในการให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ป็นต้องทำงานประสานงานกัน ในลักษณะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา ต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำของ ประเด็นพัฒนา	-มีคณะกรรมการบริหารจัดการรายประเด็นพัฒนา หรือรูปแบบอื่นที่จะทำให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำงานประสานงานกัน ในลักษณะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำของประเด็นพัฒนา	จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ / คณะกรรมการขับเคลื่อนหรือคณะกรรมการรูปแบบอื่น เพื่อขับเคลื่อนประเด็นพัฒนา แต่ละประเด็นพัฒนา หรือการใช้รูปแบบอื่นจะทำให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำงานประสานงานกัน ในลักษณะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของประเด็นพัฒนา ในทุกประเด็นพัฒนา
พัฒนากลไกเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาค รัฐ กับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการยอมรับการพัฒนา	มีกลไก หรือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการยอมรับการพัฒนา ในทุกกิจกรรมการพัฒนาขนาดใหญ่	-จัดเวทีประชาคม หรือรูปแบบอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในกิจกรรมการพัฒนาขนาดใหญ่ หรือกิจกรรมการพัฒนาตามที่กฎหมายกำหนด - จัดทำ SEA (Strategic Environmental Assessment) ในพื้นที่พัฒนาเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด
การพัฒนา Smart Living City	มีเมืองตัวอย่างในการเป็น Smart Living City	ศึกษาความพร้อมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในกลุ่มจังหวัด ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธิต Smart Living City -จัดกิจกรรมการเป็น Smart Living City

		ในพื้นที่เป้าหมาย. ที่ได้คัดเลือกไว้
ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่	มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมต่อปี	จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ อนามัย.ของประชาชนในพื้นที่
ความสำเร็จของการบริหารจัดการ การพัฒนากลุ่มจังหวัด	ความสำเร็จของการบริหารจัดการ การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	มีการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนพัฒนาจังหวัด

ตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566 -2570)กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ไว้ว่า “เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Sustainability Phatthalung)”

เป้าประสงค์รวมของแผนการพัฒนา (Goals)

การบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” มาปรับใช้ในทุกระบวนการและทุกภาคส่วน โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจังหวัด ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบคลุมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อเสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพึ่งตนเองปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อพัฒนาการเกษตรให้เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความมั่นคงทางอาหาร อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

เพื่อการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ จังหวัดพัทลุงได้กำหนดประเด็นการพัฒนา ๕ ประเด็น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดยจัดลำดับความสำคัญประเด็นการพัฒนาดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ยั่งยืนจากฐานการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ พัฒนาระบบนิเวศน์การเกษตร เพื่อการพึ่งตนเอง และสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาสู่การเกษตรสมัยใหม่ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง และเป็นเมืองอาหารของภาคใต้ และเมืองเกษตรส่งออกที่แข่งขันได้

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ให้มีแหล่งอาหารของตนเอง พึ่งตนเองทางอาหารได้

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และการจัดการความรู้ และโลจิสติกส์ ในภาคการเกษตร รองรับการผลิตเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง ทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สนับสนุนการฟื้นเศรษฐกิจชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานการผลิต การตลาด พึ่งตนเอง พึ่งกันเอง และเชื่อมโยงเครือข่าย

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการของจังหวัดให้แข่งขันได้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างสิ่งจูงใจทางการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมาตรการ และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระดับชาติและนานาชาติ ที่มีความโดดเด่น รองรับการท่องเที่ยวทุกฤดูกาล และกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน หนุนเศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการกับการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มีมาตรฐานปลอดภัย และแข่งขันได้

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรการท่องเที่ยว และมาตรฐานการท่องเที่ยว รองรับบริการระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในช่วง Next normal

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาการตลาดท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวแบบเชิงรุก แบบ Next normal

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมแห่งโอกาส เอื้ออาทร อยู่เย็นเป็นสุข และความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญา อุดมด้วยนวัตกรรม และสุขภาวะที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้าง ปลูกฝัง ค่านิยม อุดมการณ์ จิตสำนึกและสร้างวินัยในการ เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างการนำทุนทางศาสนาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่ยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร้างเมืองสุขภาวะ เมืองกีฬาและสันตนาการ เมืองที่ปลอดภัย น่าอยู่ และสันติสุข บนฐานแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สร้างและพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่เข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุการสร้างโอกาสกลุ่มคนเปราะบางด้วยกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน และประชาชน

**ประเด็น การพัฒนา ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน**

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการ อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ เขา ป่า นา เล แบบครบวงจร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาเมือง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศโลก และภัยพิบัติ
สิ่งแวดล้อมและน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาสู่การเป็นเมืองแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนเพื่อ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

**ประเด็น การพัฒนา ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้**

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์รองรับ
บริการพัฒนาการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างภูมิทัศน์เมือง พัฒนาสู่เมืองทันสมัยที่ขีดความสามารถเมืองเชื่อมโยงสู่
อ่าวไทย อันดามัน อาเซียน และประชาคมโลก

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัทลุง (พ.ศ.2566 – 2570)
รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น”

คำนิยาม

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ประชาชนมีความรักสามัคคี ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมี
คุณภาพ มีสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ดี เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล พื้นฟู และ
พัฒนาอย่างทั่วถึง อยู่ในสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด
ภายใต้ความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีเศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกปลอดภัย รายได้จากภาคเกษตรและการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตจาก
รากฐานเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ สืบทอด ควบคู่กับการบริหารจัดการความรู้ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาต้นทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

พันธกิจ

- ส่งเสริมความเท่าเทียม รางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในระดับชุมชนสร้างเมืองปลอดภัยบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงไปสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการส่งเสริมช่องทางตลาดให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืน
- ยกระดับการท่องเที่ยวของคนในชุมชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวร่วมในการขับเคลื่อนของคนในชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาคนพหุ龄ให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566–2570)

1. การเสริมสร้างความมั่นคง

- 1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ
- 1.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (อาทิ ยาเสพติด โรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ ไซเบอร์ การค้ามนุษย์)
- 1.3 สร้างความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจ

- 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค
- 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงทั่วถึงกัน
- 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมือง

3.การสร้าง ความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

- 3.1 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
- 3.2 ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากทั้งใน

3.3 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับครัวเรือน ชุมชน และหมู่บ้าน และนวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวครบวงจร

4.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรม ประเพณี และท่องเที่ยวชุมชน

4.4 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายตัวสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มคนเปราะบาง

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาันทนาการ และการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

6. การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ

7. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

7.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

8.2 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกอย่างมีอาชีพ

8.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน

8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์

“ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บูรณาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา ส่งเสริมงานศาสนา วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.3 เป้าประสงค์

1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลป ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มสินค้า ลดต้นทุนการผลิต
3. ประชาชนกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึงและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา

2.4 ตัวชี้วัด

1. จำนวนเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน
2. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มจำนวนขึ้น
3. การจัดการระบบน้ำประปา สะอาด มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
4. จำนวนการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
5. จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดี
6. จำนวนการได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา

2.5 ค่าเป้าหมาย

1. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนามีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4สาย
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการขยายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 2 สาย

3. ระบบการจัดการน้ำประปาได้รับการพัฒนามาตรฐานเพิ่มขึ้น

4. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการดูแลสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี

5. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี

2.6 กลยุทธ์

1. การพัฒนาด้านงานบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

3. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

4. การบริหารจัดการน้ำอย่างให้มีระบบ

5. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง และเสียง

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาล

7. การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร

1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

2. พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตร

4. สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5. ดำเนินการให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. ดำเนินการให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 - 2570	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2565	ร่างแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566 -2570)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านความมั่นคง	วิถีชีวิตที่ยั่งยืน				การเสริมสร้างความมั่นคง	ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ	พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวสู่ การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง	การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ไม้ผล)	การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ยั่งยืนจากฐานการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กรอบร่าง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร่างกรอบแผนพัฒนา ภาค พ.ศ.2566 - 2570	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2565	ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พัทลุง (พ.ศ.2566 -2570)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
		พัฒนาและส่งเสริมการ ผลิตและการแปรรูปเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตรหลักของภาค				การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
		พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษชายแดนและด่าน ชายแดนให้เอื้อต่อ การค้าการลงทุน				
		พัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และสามารถเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก และกลุ่ม ประเทศ BIMSTEC	พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ การพัฒนาของกลุ่ม จังหวัด	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่น่าอยู่และ ทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ อาเซียนตอนใต้	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ เศรษฐกิจ	ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กรอบร่าง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร่างกรอบแผนพัฒนา ภาค พ.ศ.2566 - 2570	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2565	ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พัทลุง (พ.ศ.2566 -2570)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
			การเพิ่มผลผลิตจาก การประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ และการ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่ มีความโดดเด่นใน พื้นที่			
ด้านการพัฒนา และ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์				การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาส เอื้ออาทร อยู่เย็นเป็นสุข และความ เสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญา อุดมด้วยนวัตกรรม และสุข ภาวะที่ยั่งยืน	การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	การพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพ การพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กรอบร่าง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร่างกรอบแผนพัฒนา ภาค พ.ศ.2566 - 2570	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย พ.ศ. 2561 - 2565	ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พัทลุง (พ.ศ.2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค					
ด้านการสร้างการ เติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น ระบบ เพื่อเป็นฐานการ พัฒนาที่ยั่งยืน	การพัฒนาสู่การเป็น เมืองสีเขียว และสังคม คุณภาพ	การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ เป็นหลักประกันของการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ					การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้ได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และตามสภาพปัญหาตามความเป็นจริง

ประเด็นการพัฒนา	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค	1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ถนนหนทางบางสายไม่ได้มาตรฐานตามความจำเป็นใช้ 1.2 การคมนาคมเพื่อการเกษตร ถนนหนทางยังเป็นที่เพียงพอ 2. ปัญหาด้านระบบน้ำ 2.1 ปัญหาการจัดการน้ำประปายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	ประชาชนในพื้นที่เขาหัวช้างและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางเพื่อการเดินทาง การเกษตร การท่องเที่ยวได้ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นที่เพียงพอและสะอาด ปลอดภัย ผู้ใช้น้ำสามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ ทั้งถึง
	2 ระบบไฟฟ้า ยังไม่เป็นที่ทั่วถึง โดยเฉพาะปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ		ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	ระบบไฟฟ้าสาธารณะตามถนนหนทางทั้งถึงปลอดภัย ลดปัญหาอาชญากรรม

ประเด็นการ พัฒนา	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต
2. ด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. ปัญหาทางด้าน สังคม 1.1 ปัญหาครอบครัว ขาดการเอาใจใส่การ ดูแลครอบครัว 1.2 ปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาดอย่าง หนักในวัยเด็กและใน ชุมชน 1.3 ปัญหาเด็กและ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรและ ขาดความรู้ความ เข้าใจในการป้องกัน 1.4 ปัญหาการ เพิ่มขึ้นของอบายมุข และปัญหาแตกแยก ในสังคม	พื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบล เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบล เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบล	ปัญหาทางด้านสังคม นั้นเป็นปัญหาที่มี ความรุนแรง การไม่ รีบแก้ไขปัญหาก็ทำ ให้สังคมอ่อนแอ เกิด ความแตกแยก ชุมชน ต่างคนต่างอยู่ ดังนั้น การแก้ปัญหาต้อง ช่วยกันลดปัญหาจะ ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ขึ้น
3.การพัฒนาการ บริหารจัดการ องค์กร	1. การเข้ามามีส่วน ร่วมของประชาชนยัง อยู่ในระดับน้อยและ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการบริหาร จัดการ	พื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเขา หัวช้าง	การแก้ไขปัญหาที่ แท้จริงของประชาชน เป็นไปได้ยากขึ้น เพราะประชาชนขาด การมีส่วนร่วมและ ขาดกระบวนการ ตรวจสอบ
ประเด็นการ พัฒนา	ขอบข่ายและ ปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต

4. ด้านเศรษฐกิจ	ประชาชนในพื้นที่ ประกอบอาชีพ การเกษตร ราคา การเกษตรไม่แน่นอน ทำให้รายได้ไม่ แน่นอน ส่งผลต่อการ ดำรงชีวิตให้คนใน สังคม รายได้ไม่ เพียงพอต่อรายจ่าย เกิดปัญหาการลักเล็ก ขโมยน้อยในพื้นที่	พื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ ผู้ว่างงาน	ในอนาคตราคาพืชผล การเกษตรไม่ค่อยมี ราคา จำเป็นต้อง สร้างรายได้เพิ่มให้คน ในชุมชน ผ่านการ สร้างอาชีพ ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้กับคนในสังคม
5.การพัฒนา การศึกษา ทางเลือกให้คนใน ชุมชน	1. เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนยัง ไม่มีทางเลือกมากนัก ในการจัดการเรียนรู้ ให้คนในชุมชนสังคม ส่งผลให้ชุมชนสังคม ขาดโอกาสการเข้าถึง ข้อมูล การพัฒนา ตนเอง สังคม ทำให้ สังคมชุมชนสังคม อ่อนแอ	พื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเขา หัวช้าง	การสร้างชุมชนให้ เข้มแข็งน่าอยู่นั้นต้อง สร้างการเรียนรู้ให้คน ในชุมชนสังคม เพราะ สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลง ในสังคมโลกนั้น เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วจำเป็นต้อง สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ คนในสังคม

ประเด็นการ พัฒนา	ขอบข่ายและ ปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------

<p>6. ปัญหาด้านสุขภาพ</p>	<p>ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนเกือบทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิด เด็ก ผู้สูงอายุ จนตาย เมื่อสุขภาพไม่ดีคนในชุมชนอ่อนแอ ย่อมเป็นปัญหาต่อการพัฒนาสังคมชุมชนต่อไป</p>	<p>พื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง</p>	<p>ผู้คนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง</p>	<p>การพัฒนาด้านสุขภาพนั้นจำเป็นต้องบริหารจัดการในทุกช่วงวัย เพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาในทุกๆด้านที่จะตามมา</p>
---------------------------	--	------------------------------------	--	---

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาต่าง ๆ ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ

จุดแข็ง (Strengths -S)

1. สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาหัวช้างมีพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการทำการเกษตรที่สมบูรณ์
2. ผู้บริหารเทศบาลเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ
3. ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ผ่านการเข้าร่วมประชุมต่างๆและการร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
4. พื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาหัวช้างมีปราชญ์ที่มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ของประชาชน ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาทักษะให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
5. มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการดำเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

6. ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความรักความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆในชุมชนเช่น งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. มีการสื่อสารกับชุมชนผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
8. เทศบาลมีทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่
9. ผู้นำทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และส่วนราชการ ได้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดอ่อน (Weaknesses-W)

1. กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนยังไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ทำให้ประเด็นการพัฒนาและทิศทางการพัฒนายังไม่มีความชัดเจนจากภาคชุมชน
2. การจัดน้ำในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แหล่งน้ำธรรมชาติยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตร
3. การบริหารจัดการเทศบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ยังไม่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

โอกาส (Opportunities-O)

1. ระเบียบกฎหมายการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอื้อต่อการพัฒนาและพึ่งตนเองสามารถตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจ 6 ด้าน ทำให้เทศบาลมีโอกาสดำเนินการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์
6. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปลูกฝังค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน
7. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกิณศัภยภาพ มีหลายช่องทาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats-T)

1. ความไม่แน่นอนทางนโยบายของภาคการเมืองระดับชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. งบประมาณการพัฒนาส่วนท้องถิ่นยังน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเทศบาล
3. ระเบียบข้อกฎหมายบางฉบับไม่เอื้อต่อการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
5. วิฤตธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า การเกษตรและการครองชีพของประชาชนโดยรวม
6. การกระจายอำนาจและการกระจายงบประมาณของรัฐบาล ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	120,000	8	120,000	8	120,000	8	120,000	8	120,000	40	600,000
แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	4	600,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	16	1,000,000
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	16	55,447,000	8	11,265,000	2	5,200,000	2	5,200,000	2	5,200,000	30	82,312,000
รวม	28	56,167,000	19	11,485,000	13	5,420,000	13	5,420,000	13	5,420,000	86	83,912,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2.การพัฒนาคนและสังคมมนุษย์												
แผนงานงบบกลาง	5	8,750,000	5	8,518,000	5	9,070,000	5	9,370,000	5	9,770,000	25	45,478,000
แผนงานการศึกษา	21	5,418,000	13	4,603,000	14	4,708,000	11	4,528,000	11	4,528,000	70	23,785,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	16	1,145,000	16	1,145,000	15	1,130,000	15	1,130,000	14	1,110,000	76	5,660,000
แผนงานสาธารณสุข	4	130,000	5	630,000	4	140,000	4	140,000	4	140,000	21	1,180,000
รวม	48	15,443,000	39	14,896,000	38	15,048,000	35	15,168,000	34	15,548,000	192	76,103,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	400,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000
รวม	8	400,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	10	200,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	550,000	8	550,000	9	950,000	7	520,000	6	500,000	38	3,070,000
แผนงานบริหารงานคลัง	1	100,000	1	100,000	1	50,000	0	0	0	0	3	250,000
รวม	11	690,000	11	690,000	12	1,040,000	9	560,000	8	540,000	51	3,520,000
รวมทั้งสิ้น	95	72,700,000	77	27,371,000	71	21,808,000	65	21,448,000	63	21,808,000	337	163,835,000

หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ให้นำไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่างๆ (ผ.01 – ผ.01/1 – ผ.02 – ผ.02/1 – ผ.02/2 และสุดท้าย ผ.03)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนแบบ
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

แบบ ผ.01/1

โครงการพัฒนาที่ นำมาจากแผนพัฒนา หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ 1	5	750,000	5	750,000	5	750,000					15	2,250,000
หมู่ที่ 2	6	2,300,000	1	50,000	1	50,000					8	2,400,000
หมู่ที่ 3	4	2,100,000									4	2,100,000
หมู่ที่ 4	2	250,000									4	250,000
หมู่ที่ 5	4	1,700,000									4	1,700,000
หมู่ที่ 6	4	400,000									4	400,000
หมู่ที่ 7	4	350,000	1	100,000	1	100,000					6	550,000
หมู่ที่ 8	3	350,000									3	350,000
หมู่ที่ 9	2	550,000									2	550,000
หมู่ที่ 10	4	2,750,000									4	2,750,000
หมู่ที่ 11	3	650,000									3	650,000
หมู่ที่ 12	1	100,000									1	100,000
รวมทั้งสิ้น	42	12,250,000	7	900,000	7	900,000					56	14,050,000

หมายเหตุ : แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เรียงลำดับต่อจาก แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒหน้าที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- 1) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
- 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการจัดอบรมภาคฤดูร้อน	เพื่อให้เด็กมีทักษะในการดำเนินชีวิต	จัดค่ายอบรมเยาวชนทักษะชีวิต	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนเด็ก	เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรี	กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมมีความเข้มแข็ง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนคน	ได้รับความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกลุ่ม	สำนักปลัด

1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ผู้ฝึกสอนชาวไทย	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาสร้างอาชีพรายได้ให้ประชาชน	การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผู้ฝึกสอนชาวไทยหมู่ที่ ๕	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
4.	โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้ภัย เอดส์	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยจากโรคเอดส์	สำนักปลัด

แบบ ผ.02

1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาให้เกิด เรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ	แหล่งเรียนรู้ได้รับ การพัฒนาให้มี ศักยภาพ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงได้รับการ พัฒนาให้มีศักยภาพใน การให้การเรียนรู้	สำนักปลัด
6.	โครงการจัดอบรมเยาวชน ด้านยาเสพติด	เพื่อให้เด็กเยาวชนที่ เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจใน อันตรายยาเสพติด	เด็กเยาวชนที่เข้า ร่วมได้รับความรู้	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจ อันตรายจากยาเสพติด	สำนักปลัด

1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ สร้างอาชีพให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้สูงอายุ	ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับ ความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจใน การสร้างอาชีพเสริม	สำนักปลัด
8.	โครงการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สภาเด็กเยาวชน	กลุ่มเด็กและ เยาวชน	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เกิดการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการ				8	8	8	8	8			
รวมจำนวนงบประมาณ				120,000	120,000	120,000	120,000	120,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอำเภอไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง
- 1) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
- 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาด้านงานบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.1.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

1.1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงเบื้องต้น	เพื่อชักจูงและ สร้างความเข้าใจใน การปฏิบัติงานการ ดับเพลิงเบื้องต้นแก่ ผู้เกี่ยวข้อง	การจัดโครงการอบรม ดับเพลิงเบื้องต้นแก่ พนักงานเทศบาล และ ผู้เกี่ยวข้อง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในการ ดับเพลิงเบื้องต้น	สำนักปลัด
2.	โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ฯลฯ	ดำเนินการช่วง เทศกาลสำคัญ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนครั้ง	ช่วยลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	สำนักปลัด

1.1.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการอบรมและ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	เพื่อการอำนวยความสะดวกและ การประสานงาน ในการป้องกันและ เต็อดร้อน	จัดกิจกรรมอบรมและ ทบทวน อปพร. ตาม จำนวน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วมการ อบรม	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวกให้ มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
4.	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV)	เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	มีการติดตั้งกล้องวงจร ปิดตามแบบ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	500,000	-	-	-	-	การติดตั้งกล้อง วงจรปิดเป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการ				4	3	3	3	3			
รวมจำนวนงบประมาณ				600,000	100,000	100,000	100,000	100,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจ
 - 1) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านงานบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	เพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวก	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงาน (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด)	500,000	-		-	-	-ขนาดพื้นที่ที่ปรับปรุง	ประชาชนมีความสะดวกในการรับบริการ	กองช่าง
2.	ก่อสร้างบำรุงรักษาระบบประปาภูเขาหน้าตกท่าช้าง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึงและแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80 ชั้น PN ขนาด 250 มม.ขนาด 225 มม. และขนาด 1360 มม. ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	10,000,000	-	-	-	-	-ขนาดและความยาวของท่อ	สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	ก่อสร้างบำรุงรักษา ระบบประปาภูเขา น้ำตกหม่อมจ้อย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคทั่วถึง และ แก้ไขปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 ขนาด 225 มม. และ ขนาด 160 มม. ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	6,000,000	-	-	-	-	ขนาดและความ ยาวของท่อ	สามารถแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำ มี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง ทต.เขาหัว ช้าง
4.	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนา-สายควน หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	260,000	-	-	-	-	ความกว้าง ความยาวของ ถนน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง ทต.เขาหัว ช้าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	ก่อสร้างสนามกีฬา เทศบาลตำบลเขาหัว ช้างอารีนาบ้านหัว ช้าง หมู่ที่ ๒	๑.เพื่อส่งเสริมให้มีการ ออกกำลังกาย ๒.ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ก่อสร้างสนามกีฬารูปวงรี กว้าง 43 เมตร ยาว 63 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	10,000,000	-	-	-		-สนามกีฬา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	มีสนามสำหรับ การฝึกซ้อม แข่งขันและออก กำลังกาย	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
6.	ก่อสร้างบำรุงรักษา ระบบประปาภูเขา น้ำตกโดนหินลาด หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคทั่วถึง และ แก้ไขปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80ชั้น PN 6.3 ขนาด 225 มม. และขนาด 160 มม. ตามแบบที่ ทต.เขา หัวช้างกำหนด	9,000,000	-	-	-		-ขนาดความยาว ท่อ	สามารถแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำ มีน้ำอุปโภค	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้อมยามเทศบาล	เพื่อให้บริการประชาชนมีความสะดวก	ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 2.50 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	100,000	-	-	-	-	-ขนาดพื้นที่ ที่ปรับปรุงต่อเติม	ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและความสะดวกในการรับบริการและติดต่อ	สำนักปลัด ทต.เขาหัวช้าง
10.	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	เพื่อให้ถนนหนทางมีแสงสว่างเพียงพอมีความปลอดภัยและเสริมสร้างบรรยากาศแวดล้อม	ติดตั้งถนนทางหลวงหมายเลข 4412 ช่วง กม.ที่ 24+500 ถึงช่วง กม.ที่ 32+300 ถนนทางหลวงหมายเลข 4237 แม่ขี้-ตะโหมด ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-ความยาวและความกว้างของถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	เพื่อให้บริการประชาชนมีความสะดวก	ถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	400,000	-	-	-	-	-ความกว้าง ความยาวของพื้นที่ปรับปรุง	มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ใช้เป็นบริการ ใช้สอยได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
12.	ปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายคลองนุ้ย-พรุโณ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	375,000	-	-	-	-	-ความยาวและความกว้างของถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13.	ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.หลังเทศบาล- ห้วยกุล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและ ระบายน้ำท่วมขังช่วงฤดู ฝน	ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำขนาด กว้าง เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัว ช้างกำหนด	-	2,000,000	-	-	-	-ความยาวและ ความกว้างของ เหมืองส่งน้ำ	สามารถแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำแก้ไข น้ำท่วมขัง	กองช่าง
14.	ขยายเขตไฟฟ้า	เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเทศบาลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-จำนวนครัวเรือน ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า	มีไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	กองช่าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15.	ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ ตาจันทร์ หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อใช้ในการ เกษตรกรรม	ปากกว้าง 2 เมตร ยาว 280 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อม ถนนเลียบบนเหมืองส่งน้ำ กว้าง 5 เมตร ตลอดความยาว เหมืองตามแบบที่ ทต.เขาหัว ช้างกำหนด	-	2,500,000	-	-		-ความยาวและ ความกว้าง	ช่วยระบายน้ำท่วมซึ่ง กักเก็บน้ำในการ เกษตรกรรมได้ตาม ฤดูกาล	กองช่าง
16.	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านหัว ช้าง – โหล๊ะเหรียญ หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายหัวช้าง –โหล๊ะเหรียญ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 115 เมตร ลึก 0.60 เมตร (ตามแบบที่ ทต. เขาหัวช้างกำหนด)	-	450,000	-	-		ชุดคูระบายน้ำ ตามแบบ ทต.เขา หัวช้าง	สามารถป้องกันและ แก้ไขปัญหาพื้นที่ได้	กองช่าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17.	ปรับปรุงยกระดับถนนสายทุ่งสบาย-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	-	315,000	-	-	-	-ความกว้างความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
18.	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 หมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.5 เมตร กว้าง 8-10 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	-	550,000	-	-	-	-ความกว้างและความสูงของสันฝายจำนวน ๑ แห่ง	แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรและเพาะปลูกของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19.	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งโพธิ์ – สายควน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	-	250,000	-	-	-	-ความกว้าง ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
20.	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยขานาง หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	390,000	-	-	-	-	-ความกว้างความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน – ห้วยยาง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,260 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,040 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด)	5,122,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
22.	ขุดระบายน้ำ หมู่ที่ 1-12	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและให้น้ำระบายได้มีประสิทธิภาพ	ขุดลอกระบายน้ำตามแบบที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด	600,000	-	-	-	-	ตามรายละเอียดผลการดำเนินงาน	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
รวมโครงการ				16	8	2	2	2	30		
รวมงบประมาณ				55,447,000	11,265,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	82,312,000		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ -ผู้ป่วยเอ็ดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง	ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอ็ดส์ในเขตพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	50,000	42,000	40,000	40,000	40,000	ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	ผู้ป่วยได้รับการดูแลและทำการรักษา/อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	6,790,000	6,662,000	6,800,000	7,000,000	7,200,000	ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพ	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี	ผู้พิการในเขตพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	1,680,000	1,584,000	2,000,000	2,100,000	2,300,000	ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพ	สำนักปลัด

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	อุดหนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน ทต.เขาหัวช้าง	เพื่อสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลเขาหัวช้าง	กองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลเขาหัวช้าง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเขา หัวช้างเป็นกองทุน ที่เข้มแข็งมากขึ้น	สำนักปลัด
5.	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	เพื่อสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	กองทุน หลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของกองทุน หลัก ประกันสุขภาพ ได้รับเงินสมทบ	ประชาชนมี สุขภาพดีทั่วหน้า	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดทำสื่อเพื่อการเรียนการสอนของ ศพด.	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ศพด.	จัดทำสื่อการเรียนการสอนตามความเหมาะสม	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนสื่อที่จัดทำ	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
2	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน ศพด.	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก ศพด. และผู้สอน	จัดทัศนศึกษาสร้างการเรียนรู้ตามความเหมาะสม	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนเด็ก	เด็ก ศพด.และผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น	กองการศึกษา
3.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษาของเด็กและบุคลากรมีทิศทางในการพัฒนา	มีแผนพัฒนาการศึกษาและบุคลากรการศึกษา	30,000	-	-	-	-	แผนพัฒนาการศึกษา	ทำให้การศึกษาของเด็กมีคุณภาพมากขึ้น	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของเด็ก ศพด.และศึกษาดูงานนิทรรศการทักษะทางวิชาการของครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก ศพด. และผู้สอน	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	การจัดกิจกรรม	เด็ก ศพด. บุคลากรที่เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะมากขึ้น	กองการศึกษา
5.	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ศพด.	จัดทำสื่อการเรียนการสอน	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	จำนวนสื่อที่จัดทำ	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
6.	ค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	จัดสรรตามจำนวนเด็กและตามอัตราการเบิกจ่าย	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	จำนวนสื่อและจำนวนการจัดการเรียนการสอน	เด็ก ศพด.และผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนอินนอโม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันตามมาตรฐาน	968,000	968,000	968,000	968,000	968,000	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	กองการศึกษา
8.	อุดหนุนโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันตามมาตรฐาน	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	กองการศึกษา
9.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวช้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันตามมาตรฐาน	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10.	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริมนมให้ เด็ก ศพด.และโรงเรียน ในพื้นที่	จ่ายให้ ศพด.4 แห่งและ โรงเรียน ๓ แห่ง	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	จำนวนเด็ก	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้ พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
11.	โครงการพัฒนา ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาศักยภาพครู เช่น ค่าอาหาร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	ดำเนินการตาม รายละเอียด กิจกรรม โครงการ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	การเข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ศักยภาพเพิ่มมาก ขึ้น	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12.	โครงการซ่อมแซมหน้าต่าง มุ้ง ลวด เหล็กดัดและผ้าม่าน ศพด.บ้านควนอินนอโม	เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ให้ เด็กมีศักยภาพในการ เรียนที่ดีขึ้น	รายละเอียดตาม แบบที่ ทต.เขา หัวช้างกำหนด	150,000	-	-	-	-	ซ่อมแซมตามแบบ ทต.เขาหัวช้าง	เด็กนักเรียนจาก ศพด.ได้รับความ ปลอดภัย	กองการศึกษา
13.	โครงการก่อสร้างอาคารโรง อาหาร ศพด.บ้านควนอินนอ โม	เพื่อพัฒนา สิ่งแวดล้อมในการ เรียนและสร้างความ ปลอดภัยให้ผู้เรียน และครู	มีโรงอาหารของ ศพด.ตามแบบ แพลน ทต.เขา หัวช้าง	250,000	-	-	-	-	อาคารโรงอาหาร ตามแบบ ทต.เขา หัวช้าง	มีอาคารโรง อาหารให้เด็ก นักเรียน ศพด.ที่ ปลอดภัยและได้ ใช้ประโยชน์	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14.	โครงการก่อสร้างอ่างสำหรับ แปร่งพื้น	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การสร้างสุขภาวะที่ดี ให้นักเรียน	อ่างเก็บน้ำ สำหรับแปร่งพื้น ตามแบบที่ ทต. เขาหัวช้าง กำหนด	-	25,000	-	-	-	การใช้ ประโยชน์	เด็ก ศพด.ได้ใช้ ประโยชน์จากการ แปร่งพื้น	กองการศึกษา
15.	โครงการก่อสร้างกำแพง ศพด.บ้านควนอินนอโม	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยให้เด็ก นักเรียนและบุคลากร	กำแพงตามแบบ ที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	100,000	-	-	-	-	กำแพงตาม แบบ	เด็ก ศพด.และ ผู้เกี่ยวข้องได้มีความ ปลอดภัย	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16.	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น กลางแจ้ง	เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ให้เด็ก พัฒนาการสมวัย	เครื่องเล่น กลางแจ้งตาม แบบมาตรฐาน กำหนด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ได้มาตรฐาน ตามที่ กำหนด	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้ พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
17.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหน้า ศพด.ทต.เขา หัวช้าง	เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ให้เด็ก พัฒนาการสมวัย	การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบที่ ทต. เขาหัวช้าง กำหนด	100,000	-	100,000	-	-	เป็นไปตาม แบบที่ ทต. เขาหัวช้าง กำหนด	เด็ก ศพด.และ ผู้เกี่ยวข้องได้มีภูมิ ทัศน์ที่ดีเอื้อต่อการ เรียนรู้	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18.	โครงการติตมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง ศพด.ทต.เขาหัวช้าง	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยให้เด็ก ศพด.เขาหัวช้าง	ติตมุ้งลวด หน้าต่าง ตาม แบบ ทต.เขาหัว ช้างกำหนด	60,000	-	-	-	-	มีการติดตั้ง มุ้งลวด หน้าต่าง	เด็กนักเรียน ศพด. ได้รับความปลอดภัย	กองการศึกษา
19.	โครงการปรับปรุง สถานที่ ศพด.ทต.เขา หัวช้าง	เพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้สามารถสร้างการ เรียนรู้ให้มีการ พัฒนาการอย่างสมวัย	ปรับปรุงสถานที่ ศพด.ทต.เขาหัว ช้างตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	50,000	-	-	-	-	มีปรับปรุง ศพด.ให้เกิด การเอื้อต่อ การเรียนรู้	เด็กนักเรียน ศพด. ได้รับการเรียนรู้ เหมาะสมพัฒนาการ สมวัย	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20.	โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียญ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย	เครื่องเล่นตามแบบมาตรฐานที่กำหนด	50,000	-	-	-	-	จำนวนสื่อที่จัดทำ	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
21.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียญ	เพื่อให้ภูมิทัศน์เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน	ภูมิทัศน์เป็นไปตามแบบ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	50,000	-	-	-	-	ภูมิทัศน์ได้รับปรับปรุง	ภูมิทัศน์ได้รับการพัฒนาเหมาะต่อการเรียนรู้ของเด็ก	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย	เพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษาของเด็กและบุคลากรมีทิศทางในการพัฒนา	มีหลักสูตรการศึกษา	-	-	30,000	-	-	หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	ทำให้การศึกษาของเด็กมีคุณภาพมากขึ้น	กองการศึกษา
23.	โครงการพัฒนาครูบุคลากรและพนักงานกองการศึกษา	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของครูบุคลากรและพนักงานกองการศึกษา	กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากรและพนักงานกองการศึกษา	50,000	50,000	50,000	-	-	ผู้เข้าร่วมได้รับการอบรม	ครู บุคลากรและพนักงานที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนา	กองการศึกษา
รวมจำนวนโครงการ				21	13	14	11	11			
รวมงบประมาณ				5,418,000	4,603,000	4,708,000	4,528,000	4,528,000			

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรม	เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	จัดกิจกรรมในวาระวันสำคัญต่างๆ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนครั้ง	ได้เกิดการเรียนรู้และการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม	กองการศึกษา
2.	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา – ออกพรรษา	เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	จัดกิจกรรมในวาระวันเข้าพรรษา – ออกพรรษา	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนครั้ง	ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีงาม	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการจัดกิจกรรม วันแมลิต	เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม	เด็กเยาวชนและ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมวันแมลิต	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เด็กเยาวชนประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี การอนุรักษ์สืบสานและ ได้เรียนรู้	กองการศึกษา
4.	โครงการส่งเสริม กิจกรรมการอ่าน คัมภีร์อัลกุรอาน	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เรียนรู้เข้าใจในหลัก ศาสนาบัญญัติของ ศาสนา	เด็กเยาวชนและ ประชาชนเข้าร่วม โครงการในพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	ผู้เข้าร่วม	เด็กเยาวชนและ ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการได้เรียนรู้เข้าใจ ในคัมภีร์กุรอาน	กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการอบรมมุสลิมะฮ์-มุสลิมีน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในสังคม	มีการจัดกิจกรรมอบรมในพื้นที่	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เกิดการเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมสร้างความรักเข้าใจสมานฉันท์ในสังคม	กองการศึกษา
6.	โครงการออกเยี่ยมเยียนในเดือนรอมฎอน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเดือนรอมฎอน	ออกเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	การออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ในช่วงเดือนรอมฎอน	เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการอบรมจริยธรรม เด็กเยาวชน วันเสาร์ – อาทิตย์ (ครูสัมพันธ์)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กเยาวชนมีเข้าใจ เข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีวิธี อันดีงาม	เด็กเยาวชนที่ เรียนครูสัมพันธ์ ในพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	จำนวนเข้า ร่วมอบรม	เด็กเยาวชนที่เข้าร่วม ได้มีความรู้เข้าใจใน หลักธรรมคำสอนอันดี งาม	กองการศึกษา
8.	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กเยาวชน ประชาชนมีการออก กำลังกายแข่งขันกีฬา และห่างไกลจากยา เสพติด	เด็กเยาวชนและ ประชาชนใน พื้นที่ร่วม กิจกรรม โครงการ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เด็กเยาวชนประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการได้ ห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามความเหมาะสม	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนรายการที่เข้าร่วม	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาและประชาชนที่เข้าร่วม	กองการศึกษา
10	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ศพด.ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะตัวเอง	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/จัดการแข่งขันกีฬา	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนเด็กเข้าร่วม	เด็ก ศพด.ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	โครงการอบรม อคาร์เต็มแคมป์ (ค่ายอบรมฟุตบอล)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะด้าน กีฬาให้เด็กเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	เกิดการเรียนรู้และ พัฒนาทักษะด้านกีฬา ของเด็กที่เข้าร่วม	กองการศึกษา
12.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กๆได้แสดงออก ความสามารถทักษะ ของตัวเอง	จัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ผู้เข้าร่วม	เด็กและผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้แสดงออก ซึ่งความสามารถของ ตัวเองได้พัฒนาการ เรียนรู้	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13.	โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้เด็กเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมจำนวน ๑ ครั้ง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬาของเด็กที่เข้าร่วม	กองการศึกษา
14.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดโหล๊ะจันกระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงาม	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15.	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนคณะกรรมการ ในการจัดกิจกรรมรดน้ำ ผู้สูงอายุ	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ 1,9 ,10 และหมู่ที่ 11	15,000	15,000	-	-	-	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนในพื้นที่ได้ ร่วมกิจกรรมประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ	กองการศึกษา
16.	โครงการอุดหนุน สถานวัดตะโหนด	เพื่ออุดหนุนกิจกรรมสืบ สานประเพณีวัฒนธรรม ย้อนยุค	อุดหนุนให้สภา สถานวัดตะโหนด	20,000	20,000	20,000	20,000	-	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนได้ร่วมกัน สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการบริการบริการ แพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อให้การบริการ การแพทย์ฉุกเฉินมี คุณภาพ	มีการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	การบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน	ทำให้การบริการ การแพทย์ฉุกเฉินมี คุณภาพที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
2.	โครงการป้องกัน โรคติดต่อ	เพื่อป้องกันโรคติดต่อ	ลงพื้นที่ ปฏิบัติการ ป้องกันโรคติดต่อ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	การป้องกัน โรค	ทำให้สามารถป้องกัน โรคติดต่อในพื้นที่ได้	สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	จัดการซื้อและฉีด วัคซีนสัตว์	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน	ทำให้มีการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด
4.	ก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การออกกำลังกาย	ก่อสร้างสถานที่อ กำลังกายพร้อม อุปกรณ์การออก กำลังกาย	-	500,000	-	-	-	สถานที่ออก กำลังกาย	ประชาชนได้ออก กำลังกายสุขภาพ แข็งแรง	สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	สนับสนุนศูนย์ อำนาจการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันการแก้ไข ปัญหาเสพติด	ศูนย์อำนาจการ ต่อสู้เอาชนะยา เสพติด	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	มีศูนย์ อำนาจการ	มีการกิจกรรม รณรงค์ อำนาจการ ต่อต้านยาเสพติด	สำนักปลัด
รวมโครงการ				4	5	4	4	4			
รวมงบประมาณ				130,000	630,000	140,000	140,000	140,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)
เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1)
- 1.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 1.1 กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละอองและเสียง
- 1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	เพื่อสร้างจิตสำนึกใน การอนุรักษ์พันธุกรรม พืชตามแนวทางฯ	จัดกิจกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนเกิด จิตสำนึกในการดูแล รักษาและฟื้นฟู พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด
2.	โครงการพัฒนา ศักยภาพแหล่ง เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีรายได้ และมีอาชีพเสริม	ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจ พอเพียง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนมีรายได้เพิ่ม การดำเนินชีวิตดีขึ้น	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะจากต้นทาง	จัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ	สำนักปลัด
4.	โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสะตวก	ดำเนินจัดกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์	เกิดการจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาให้สะตวกมีมาตรฐาน	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการจัดกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลกได้เรียนรู้และร่วม กิจกรรมการจัดการ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้และ ปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อม	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จัดกิจกรรมการ ดูแลสิ่งแวดล้อม	อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลกได้ร่วม กิจกรรมดูแล สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด
6.	โครงการจัดทำฝาย ชะลอน้ำตาม พระราชดำริ	เพื่อสร้างการกักเก็บแล ชะลอน้ำไว้ใช้และอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ	จัดทำฝายชะลอน้ำตามรูปแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	ฝายน้ำสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตามมาตรฐาน	มีน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณนั้น	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ช้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา	เพื่อสร้างสองข้างถนนให้สวยงามและง่ายในการดูแลความสะอาด	มีห้องเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	มีห้องเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชน	มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด
8	โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน	เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการจัดการขยะให้ถูกวิธี	การจัดกิจกรรมให้ความรู้ความ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนคนที่เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ	สำนักปลัด
รวมงบประมาณ				400,000	300,000	300,000	300,000	300,000			
รวมโครงการ				8	8	8	8	8			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- 1.1 กลยุทธ์ การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร
- 1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการเวทีประชุม ประชาคมท้องถิ่น	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชุม ประชาคมในพื้นที่	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม และการมีส่วนร่วม ของผู้เข้าร่วม	การทำงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักปลัด
2.	โครงการอบรมสร้าง การมีส่วนร่วม	เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมกันในการวางแผนการ ตัดสินใจในการจัดทำ บริการต่างๆ	เพื่ออบรมผู้นำ ชุมชนและภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม และความรู้ความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วม	เกิดการเรียนรู้ของ พื้นที่เทศบาลและ พื้นที่ใกล้เคียง	สำนักปลัด
จำนวนโครงการ				2	2	2	2	2			
จำนวนงบประมาณ				40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			

แบบ ผ.02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการอบรมวินัยให้ แกพนักงาน/เจ้าหน้าที่	เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจใน ระเบียบวินัยตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	จัดอบรมให้ พนักงาน / เจ้าหน้าที่ เทศบาลและ ผู้เกี่ยวข้อง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ความรู้ความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ อบรมมีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบวินัย ที่ถูกต้อง	สำนักปลัด
2.	โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในองค์กร	เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน องค์กรมีความรู้เข้าใจใน การเสริมสร้างความ เป็นธรรมาภิบาลของ องค์กร	จัดอบรมให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ความรู้ความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วมอบรม	ผู้เข้าร่วมการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจใน การเสริมเสริมธรรมาภิ บาลในองค์กร	สำนักปลัด

แบบ ผ.02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	ดำเนินการ เลือกตั้ง	-	-	400,000	-	-	การเลือกตั้ง	มีการเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบขั้นตอน	สำนักปลัด
4.	โครงการจัดกิจกรรม เทศบาลพบ ประชาชน	เพื่อทราบถึงปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนตลอดถึงบริการ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	จัดกิจกรรม เทศบาลพบ ประชาชน 1 ครั้ง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ประชาชนได้รับ การบริการ ต่างๆ	บริการประชาชนได้ อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานและประชาชน	จัดอบรม	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ผู้เข้าร่วมเข้าใจในพรบ.ข้อมูลข่าวสาร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเนื้อหาสาระของพรบ.	สำนักปลัด
6.	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่	ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานจนท.พนักงานจ้างเทศบาล	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานบริการประชาชน	จัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000	20,000	20,000	20,000	-	จำนวนครั้ง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้มีประสิทธิภาพการทำงาน	สำนักปลัด
8.	โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์	เพื่อให้สามารถบริการประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ตามแบบที่ทต.เขาหัวช้างกำหนด	30,000	30,000	30,000	-	-	ศูนย์คอมพิวเตอร์มีระบบการบริการมีประสิทธิภาพ	สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอตะ โฮมด	เพื่อให้การประสานงาน และการบริการประชาชน เป็นไปอย่างทันท่วงทีและ เป็นระบบ	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมฯ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ความมี ประสิทธิภาพใน การช่วยเหลือ ประชาชน	เกิดการประสานงาน ร่วมระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการช่วยเหลือ ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการ				8	8	9	7	6			
รวมจำนวนงบประมาณ				550,000	550,000	950,000	520,000	500,000			

แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	มีการจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินถูกต้อง ตามระเบียบ	100,000	100,000	-	-	-	จำนวนครั้ง	เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและเรียบร้อย	กองคลัง
2.	โครงการรณรงค์ให้ความ เข้าใจในการจัดเก็บภาษี	เพื่ออบรมให้ความรู้ แก่ผู้ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ มีการจัดเก็บภาษีมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ผู้ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	50,000	-	-	จำนวน ผู้เข้าร่วมและ ความรู้ความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วม	ทำให้มีการจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองคลัง
รวมงบประมาณ				1	1	1	0	0			
รวมโครงการ				100,000	100,000	50,000	0	0			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ. 02/1

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒหน้าที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจ
- 1) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
- 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาด้านงานบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1	50,000	50,000	50,000	-	-	เขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
2.	ขยายเขตประปา	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	50,000	50,000	50,000	-	-	เขตประปาที่ขยาย	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการคอนกรีตถนนสายทุ่งโพธิ์ – สายควน หมู่ที่ 1	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ – สายควน หมู่ที่ 1	500,000	500,000	500,000	-	-	ถนน1สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
4.	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน	50,000	50,000	50,000	-	-	หอกระจายข่าวใช้ได้ดี	ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ประกาศ	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พื้นที่ หมู่ที่ 1	100,000	100,000	100,000	-	-	ท่อเหลี่ยมที่ได้มาตรฐาน	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้	ทต.เขาหัวช้าง
6.	โครงการก่อสร้างลาดยางถนนสายควนสันติ – หน้าเขา	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ถนนลาดยางสายควนสันติ – หน้าเขา หมู่ที่ 2	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	ปรับปรุงหอกระจาย ข้าว (เสียงตามสาย)	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงหอกระจายข้าว หมู่ที่ 2	50,000	50,000	50,000	-	-	หอกระจายข้าวใน หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารได้ ง่ายขึ้น	ทต.เขาหัวช้าง
8.	โครงการสร้างฝาย	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำใช้และเป็นการ ดูแลสายน้ำ	สร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 2	50,000	-	-	-	-	ฝายชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร และใช้อุปโภค	ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	ชุดระบายน้ำ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ชุดระบายตามแบบ หมู่ที่ 2	100,000	-	-	-	-	ชุดระบายชุดตามแบบ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
10.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางทราย – โหล๊ะเหียง หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางทราย – โหล๊ะเหียง ตามแบบที่เทศบาลกำหนด หมู่ที่ 2	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ร.ก.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	โครงการก่อสร้างระบบประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร	ก่อสร้างระบบประปาตามแบบที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด หมู่ที่ 2	100,000	-	-	-	-	คูระบายชุดตามแบบ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
12.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13.	ปรับปรุงซ่อมแซม เสียงตามสาย	เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ของหมู่บ้านตามแบบที่กำหนด หมู่ที่ 3	50,000	-	-	-	-	ครบถ้วนชุดตามแบบ	สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
14.	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายทุ่งโพธิ์ - สายควน หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนน คมนาคมได้สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ตามแบบที่เทศบาล กำหนด	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	เพื่อให้ภูมิทัศน์สองข้างทางสะอาดสวยงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	สองข้างมีความสวยงามและสะอาด	ทต.เขาหัวช้าง
16.	โครงการปรับปรุงถนนสายไร้ตัก – ลำตรน หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายไร้ตัก – ลำตรน หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	200,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17.	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและชะลอความเร็วน้ำในฤดูฝน	จัดทำฝายชะลอน้ำตามแบบ หมู่ที่ 4	50,000	-	-	-	-	จัดทำฝายในลำห้วยตามแบบ	สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้	ทต.เขาหัวช้าง
18.	โครงการปรับปรุงถนนสายคลองน่วย – หัวช้าง หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายคลองน่วย – หัวช้าง หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19.	โครงการปรับปรุงถนนสายคลองนุ้ย-หน้าควน หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายคลองนุ้ย – หน้าควน หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
20.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	-	-	-	-	ระบบระบายน้ำ	สามารถป้องกันและระบายน้ำได้ดี	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21.	โครงการลาดยางถนนสายคลองน่วย -หน้าเขา หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ลาดยางถนนสายคลองน่วย -หน้าเขา หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	500,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
22.	โครงการปรับปรุงภูเขา หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร	ปรับปรุงระบบประปา ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ระบบน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23.	ปรับปรุงถนนสายโรงเรียน – ห้วยยาง – โตนใต้ หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียน – ห้วยยาง -โตนใต้ หมู่ที่ 6 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	150,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
24.	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในพื้นที่	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ปรับปรุงหอกระจายข่าว	ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25.	ชุดระบายน้ำ หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ชุดระบายน้ำในพื้นที่ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ชุดระบายน้ำ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
26.	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	เสียงตามสายของหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27.	ชุดลอกคูพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายแม่ขรี – บ้านควนอินนอโม ช่วงหมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ชุดคูระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ ตามแบบที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	100,000	100,000	100,000	-	-	มีการชุดคูระบายน้ำตามแบบ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้	ทต.เขาหัวช้าง
28.	ยกระดับปรับปรุงพร้อมระบบท่อถนนสายต้นม่วง – ควนหวาน หมู่ที่ 7	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงพร้อมระบบท่อถนนสายต้นม่วง – ควนหวาน หมู่ที่ 7 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมร การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29.	สร้างระบบประปา หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ชุดคูระบายน้ำ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
30.	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร	ขยายเขตประปา สายหมู่ที่ 8 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ขยายเขตประปา	ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31.	ขุดลอกคูระบายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ขุดคูระบายน้ำในพื้นที่ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ขุดคูระบายน้ำ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
32.	ขยายถนนคอนกรีตสายหัวช้าง – โหล๊ะเหียง หมู่ที่ 8	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตถนนคอนกรีตสายหัวช้าง – โหล๊ะเหียง หมู่ที่ 8 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	200,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33.	ก่อสร้างถนนสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	500,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
34.	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่	ซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 9	50,000	-	-	-	-	เสียงตามสาย	ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ปรับปรุงสายห้วยหาร-โน ในควน หมู่ที่ 10	เพื่อการคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายห้วยหาร – ใน ควน หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ตามแบบที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด	1,500,000	-	-	-	-	ถนน 1 สาย	มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
36.	ลาดยางสายทุ่งสบาย – ไร่ตก หมู่ที่ 10	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ลาดยางถนนถนนสายทุ่งสบาย- ไร่ตก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ตามแบบที่เทศบาล กำหนด	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37.	ปรับปรุงยกระดับสายทุ่งสวาย – ทุ่งยอ หมู่ที่ 10	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงยกระดับสายทุ่งสวาย – ทุ่งยอ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	200,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
38.	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ระบบเสียงตามสาย	ประชาชนได้รับโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39.	ปรับปรุงถนนสายบ้านนา – สายควน หมู่ที่ 12	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงยกระดับสายบ้านนา – สายควน หมู่ที่ 12 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
40.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้าน้ำตกหม่อมจ้อย หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าน้ำตกหม่อมจ้อย หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	500,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41.	โครงการประปาภูเขา – น้ำตกหม่อมจ้อย – ห้วยนาสอ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร	ประปาภูเขาน้ำตกหม่อมจ้อย-ห้วยนา-ห้วยสอ หมู่ที่ 11 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ระบบประปาภูเขา	ประชาชนมีน้ำ	ทต.เขาหัวช้าง
42.	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ระบบเสียงตามสาย	ประชาชนได้รับโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสาร	ทต.เขาหัวช้าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1.	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถชุดตีนตะขาบ ขนาด 56 แรงม้า จำนวน 1 คัน	3,500,000	-	-	-	-	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
2.	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน 2 ล้อ	600,000	-	-	-	-	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
3.	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้าย จำนวน 2 คัน	2,200,000	-	-	-	-	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ. 03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
4.	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,100,000	-	-	-	-	สำนักปลัด ทต.เขาหัวช้าง
5.	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	-	30,000	-	-	-	สำนักปลัด ทต.เขาหัวช้าง
6.	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน ๑ เครื่อง	-	25,000	-	-	-	สำนักปลัด ทต.เขาหัวช้าง

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการโดยของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามระเบียบ คือ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ดำเนินการโดยใช้แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพัฒนา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕
๓.๑ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕กลยุทธ์	(๕)
๓.๖เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘แผนงาน	(๕)
๓.๙.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ดำเนินการโดยใช้แบบ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพัฒนา	คะแนน
๑.การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑.ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒.กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔.โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖.โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗.โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙.งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐.มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑.มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “กำหนดยุทธศาสตร์การ พัฒนาไว้ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยผลการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ในปี 2561 ดำเนินการจำนวน 64 โครงการ ปี 2562 ดำเนินการทั้งหมด 83 โครงการ ปี 2563 ดำเนินการทั้งหมด 66 โครงการ ปี 2564 ดำเนินการแล้ว จำนวน 43 โครงการ และในปี 2565

ยุทธศาสตร์	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ
1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข	10	19	17	20	ระหว่าง ดำเนินการ
2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	9	57	43	29	
3.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-		0	
4.การส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	2	2	1	5	
รวม					

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.565 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดตามข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้รูปแบบบัญชีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตามปกติเมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น กรณียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไม่มีข้อมูลที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องดำเนินการนำข้อมูลมาลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยแก้ไขในส่วนที่ 2 หน้าที่ หัวข้อ

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13(พ.ศ.2566 - 2570) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 โดยการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด ของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของ บริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาส ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทัน่วงที่ด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่ง เสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่าง เต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของ การพัฒนาจำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย

1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริการไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อกมลพิษ ควบคู่ไปกับ การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี 2608

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

หมวดหมุดหมายการพัฒนา

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒหน้าที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมวดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมวดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมวดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมวดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

กลยุทธ์ที่ ๑การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

กลยุทธ์ที่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งการใช้น้ำซ้ำ

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และประมง

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรกรเข้าถึงได้

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิตการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และนักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดสากล

กลยุทธ์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล่าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ และการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ที่นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้นานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ ๓ การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี

กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ

กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าใน อนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

กลยุทธ์ที่ ๘ การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ ๑๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ ๒ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ ๓ การผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขัน
ได้

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่
ตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
พื้นที่และเมือง

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักและเมือง

กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๓ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด

กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals :SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัด แต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าวเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ปันฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อควรรู้ที่สำคัญ 6 ประการ

ประการแรก – เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน ‘3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย

- People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5
- Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11
- Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15
- Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16
- Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาภาคใต้ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 - 2570

ทิศทางการพัฒนาภาค เป็น “แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ” โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (S Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา PEARL โดยมุ่งยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าสูง (P: Premium Services & Tourism) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตสำหรับสาขาเศรษฐกิจสำคัญของภาค (E: Environment & Natural Resources Reservation) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (A: Agro-based Industries and Organic Farmland) ส่งเสริมการนำงานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมในการ

แปรรูปสินค้าเกษตรหลักของภาคเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (R: Research, Innovation & Technology) และพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกภูมิภาค (L: Linked Economic Corridor)

เป้าหมายรวม

- 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคได้ลดลง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง

- (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
- (2) ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยวและส่งเสริมธุรกิจ
- (3) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและสร้างสรรค์
- (4) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

- (1) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร
- (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
- (3) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม

3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

- (2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค
- (3) ต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ
- (4) ส่งเสริมการตลาดเกษตรแบบผสมผสาน
- (5) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
- (6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร
- (7) พัฒนาระบบตลาดที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย

4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

- (1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์
- (2) บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

- (3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
- (4) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

5 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านชายแดนให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน

- (๑) พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
- (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบโลจิสติกส์
- (3) สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับผู้ประกอบการ
- (4) เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ

6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่มประเทศ BIMSTEC

- (1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)
- (2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route)
- (3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products)
- (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green Culture & Livable Cities)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2566-2570

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2566 – 2570) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา กลุ่มจังหวัดไว้ว่า "พัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ สู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน"

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน 5 ประเด็นมีรายละเอียดดังนี้

- ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์สมุนไพร และไม้เศรษฐกิจ)
- ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ประเด็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ
- ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์เครือข่ายการสื่อสาร และพลังงาน
- ประเด็นการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในแต่ละประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์สมุนไพร และไม้เศรษฐกิจ)

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
<p>การเพิ่มปริมาณผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตพืช สัตว์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ และ รายได้จากการเพาะปลูก การปศุสัตว์เพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่</p>	<p>ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล เพิ่มขึ้น ๕% - ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน ยางพารา - ไม้ผลลดลง ๕% - รายได้จากการทำการเกษตร และปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ๕% - ความสูญเสียจากแมลงศัตรูพืช โรคพืช โรคสัตว์ลดลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสายพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง - พัฒนาสายพันธุ์สัตว์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ปุ๋ย การวิเคราะห์ดินเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง - สร้างและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสัตว์ - พัฒนาดิน และบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ - การปลูกพืช หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืชเดิมที่เหมาะสม กับสภาพของดิน -สนับสนุนการผลิตพืช อาหารสัตว์อาหาร สัตว์ผสมครบ ส่วน (TMR) เพื่อลดต้นทุนการผลิต - การจัดการแมลงศัตรูพืช หรือโรคพืช โรคระบาดสัตว์ -การส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน
<p>การแปรรูปผลผลิต ทาง การเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และพัฒนาระบบ การเก็บรักษาผลผลิต ผลิตภัณฑ์</p>	<p>มีผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร (Functional & Futurefood) ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางการค้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๕ ชนิดต่อปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก ผลผลิตทางการเกษตร - สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร - ให้ความรู้เกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิต - การพัฒนา ส่งเสริมการทำห้องเย็นเพื่อการเก็บรักษา ผลผลิตทางการเกษตร
<p>การพัฒนาการตลาดผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการจัดการด้าน Logistic</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีตลาด online (Market place)ของผลผลิตทางการเกษตรหลักของพื้นที่ในระดับ กลุ่มจังหวัด หรือ ระดับจังหวัด จำนวน ๑ แห่งต่อกลุ่ม หรือ ๑ แห่งต่อ จังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจตลาด สํารวจกลุ่มเป้าหมาย และ จัดตั้ง online market place ของผลผลิต และผลิตภัณฑ์ จากการแปรรูป จังหวัดละ ๑ กลุ่ม - การร่วมมือพัฒนาการตลาดผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับ market place ขนาด

	<ul style="list-style-type: none"> - มีกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อขายผลผลิตทาง การเกษตร และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเดิม เช่น สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕๐ กลุ่ม 	<p>ใหญ่ ในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใหม่และการสนับสนุนกลุ่ม เกษตรกรเดิม และการสนับสนุนกลุ่ม เกษตรกรเดิม
การควบคุมมาตรฐาน พืช สัตว์เศรษฐกิจหลักในพื้นที่ และมาตรฐานอาหาร	<p>ผลผลิต และผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มจังหวัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับประเทศ หรือระดับ นานาชาติกรณีเป็นสินค้าส่งออก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการขับเคลื่อนการขอรับ มาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐานการแปร รูป ของผลผลิต และผลิตภัณฑ์หลักของ กลุ่มจังหวัด เช่น มาตรฐานปาล์มน้ำมัน (RSPO) อาหารปลอดภัย (GMP GHP) มาตรฐานยาง (SSC) การปฏิบัติทาง การเกษตร ที่ดี (GAP) ฟาร์มที่มีระบบ ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม (GFM)
การขับเคลื่อนเกษตร อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย	<p>มีผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นปีละ ๑๐๐ ราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่การทำเกษตร อินทรีย์หรือ เกษตรปลอดภัย - ขับเคลื่อนการตลาดเกษตรอินทรีย์หรือ เกษตร ปลอดภัยผ่าน Modern trade หรือ รูปแบบ online หรือช่องทางการตลาดอื่น
การขับเคลื่อนเกษตรแปลง ใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น หรือได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕ กลุ่มต่อปี - เกษตรกรที่เข้าร่วมเกษตรแปลง ใหญ่ มีต้นทุนในการ ผลิตลดลง ๕% และมีรายได้จาก การขายเพิ่มขึ้น ๕% 	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ และ ประโยชน์ที่ได้รับ จากการทำเกษตรแปลง ใหญ่ ให้แก่เกษตรกร - สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแปลง ใหญ่ - อุดหนุนการดำเนินการของกลุ่มเกษตร แปลงใหญ่เดิม และกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่
การขับเคลื่อน oil Palm city, Herbal city, Rubber city	<p>มีแผนพัฒนาระยะ ๕ ปีและ แผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อการ ขับเคลื่อน Palm city Herbal city และ Rubber city</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการประจำปีไม่น้อยกว่า ๓๐ % ของโครงการทั้งหมด - การอบรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจใหม่และ แมลงเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกร
การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ และแมลง เศรษฐกิจ เดิมและชนิดใหม่	<p>มีจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และแมลง เศรษฐกิจใหม่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ รายต่อปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และ แมลง เศรษฐกิจ อย่างครบวงจร (การเลี้ยง แปรรูป และ การตลาด) - สนับสนุนการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน ตามความ ต้องการของตลาด
การเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ เศรษฐกิจ	<p>พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ ไร่ต่อปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ - ส่งเสริมการเพาะพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจ

		ระดับชุมชน
การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการค้า	เพิ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร ๑๐ ราย/ปี	- อบรมการปลูก และการตลาด พืชสมุนไพร - สนับสนุนการจัดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร
การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกร อัจฉริยะ และการทำการเกษตรแบบครบวงจร	- มีเกษตรกรอัจฉริยะ เพิ่มขึ้นปีละ ๒๕ ราย - มีศูนย์สาธิตการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่จำนวน ๕ ศูนย์ - มีศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงอัจฉริยะในพื้นที่จำนวน ๕ ศูนย์	- อบรมการให้ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร - สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทำการเกษตรอัจฉริยะ - พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์สาธิตการเกษตรอัจฉริยะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะของภูมิภาค - ส่งเสริมเกษตรกร จากผู้ผลิตไปสู่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร (ผลิต. แปรรูป และผู้ขาย)
การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมด้านการเกษตรในพื้นที่ ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนภาค การเกษตรในพื้นที่	บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการเกษตร รวมทั้งความรู้ทางการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของภาคการเกษตร	- จัดการฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการเกษตรให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม - จัดอบรมความรู้ทางการบริหารจัดการทั้งส่วนต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ของภาคการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวเดิม/ใหม่	- แหล่งท่องเที่ยวเดิมได้รับการพัฒนาจนมีสภาพสมบูรณ์ - กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ ได้รับการยกระดับให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับประเทศ - มีแหล่งท่องเที่ยว /กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่	- สำรวจ /ประเมินความเชื่อมโยงและกำหนดแนวทางการพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยวเดิม - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ - พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ที่

	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน ๕ แหล่ง/กิจกรรม ต่อปี - การพัฒนากลุ่มชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวใหม่ หรือกลุ่ม - ท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย ๔ กลุ่ม 	<p>สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนากลุ่มชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวใหม่ หรือกลุ่ม ท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัด
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยว/ route ท่องเที่ยวใหม่	<ul style="list-style-type: none"> - มีroute การท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มจังหวัด ไม่น้อย กว่า ๕ เส้นทาง - มีroute การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวทาง ทะเล และการท่องเที่ยวตอนใน ไม่น้อยกว่า ๕ เส้นทาง - มีroute การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวใน กลุ่มจังหวัดกับภูมิภาคอื่นไม่น้อยกว่า ๒ เส้นทาง - มีroute การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวใน กลุ่มจังหวัดกับ ต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒ เส้นทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด - พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล และแหล่งท่องเที่ยวตอนใน - พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาคอื่น - สนับสนุนการจัดตั้งเที่ยวบินตรงระหว่างจังหวัดใน กลุ่มจังหวัดกับประเทศต่าง ๆ
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภาคเศรษฐกิจอื่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การแพทย์การแพทย์แผนไทย)	มีรูปแบบการท่องเที่ยวผสมผสานกับภาคเศรษฐกิจอื่นจำนวน ๑ รูปแบบ (อาจเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร)	พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบ MICE (ธุรกิจ MICE)	มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ MICE ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ต่อปี	จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ MICE ในพื้นที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัด. มีความสมบูรณ์ - มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด - สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สูงอายุ 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้าง และซ่อมบำรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัด - ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด - พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ - ติดตั้งกล้อง CCTV และระบบเตือนภัย

	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้รับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ - เส้นทางการเดินทางทางบก ทางทะเล และทางอากาศ มีความเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ 	<p>พิบัติทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาเส้นทางทางบก ทางทะเล และทางอากาศที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน และกำหนดเวลาเดินทางที่สัมพันธ์กัน
<p>การพัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด - มีการทำตลาดแบบ Integrated Marketing โดยเฉพาะทางช่องทาง online 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ทั้งสื่อรูปแบบเดิม หรือสื่อ online ต่าง ๆ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้ Brand Ambassador , การใช้ YouTuber การถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ เป็นต้น
<p>การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว (ความปลอดภัย ระบบสาธารณสุขและสุขภาพของนักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว - มีระบบการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว - มีระบบการดูแลสุขภาพผู้ให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล้อง CCTV และระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด - พัฒนามาตรฐานบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสุขภาพของนักท่องเที่ยว - พัฒนามาตรฐานการป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดเดิม
<p>การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับสูง</p>	<p>การท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวระดับกลาง และระดับบน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ การใช้ภาษา ทักษะทางการสื่อสารการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับบน - พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความทรงจำและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
<p>การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา</p>	<p>บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความเข้าใจใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

<p>สังคมด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>สถานการณ์การท่องเที่ยว เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้น มีความเข้าใจในพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อประกอบการท่องเที่ยว</p>	<p>เข้าใจในสถานการณ์การท่องเที่ยว เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นมีความเข้าใจในพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อประกอบการท่องเที่ยว</p>
<p>การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย - การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หรือกับภูมิภาคอื่น - มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและการใช้ Big data และการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อบริการ นักท่องเที่ยว การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 	<ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเพื่อปรับให้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย - พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี Clouding technology เพื่อให้มีความปลอดภัย ในการจัดเก็บสถานปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงได้ง่าย และเข้าถึง ได้ง่าย - อบรมการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและการใช้ Big dataและการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อบริการนักท่องเที่ยว การตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
<p>การพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (โรงแรม ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน)</p>	<p>อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริการขนส่งสินค้าชุมชน และotopมีเพียงพอและมีมาตรฐานเพียงพอต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนามาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านสุขภาพ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และถ่ายทอดให้แก่อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

ประเด็นพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
<p>การสร้าง SME ใหม่และการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SME เดิม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SME ในกลุ่มจังหวัด ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ - ทั้งด้านการบริหารจัดการ การบริการ การเงิน/บัญชี - การตลาด และการประยุกต์ใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการวิจัยสถานประกอบการ เพื่อได้ทราบ ประเด็นที่ต้องพัฒนา และให้การปรึกษาเพื่อแก้ไข ปัญหาและการพัฒนา ด้านนั้น ๆ - จัดอบรมองค์ความรู้ด้านการบริหาร

	<p>เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิด SME /Start up รายใหม่ ๆ ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕ รายต่อปี 	<p>จัดการ การบริการการเงิน/บัญชี การตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการประกอบการ</p>
<p>การสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมชุมชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มจังหวัด ได้รับการพัฒนา - ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การบริการ - การเงิน/บัญชีการตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี - ด้านต่าง ๆ ในการประกอบการ - เกิด วิสาหกิจชุมชน รายใหม่ ๆ ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕ ราย/ปี - ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญของพื้นที่ ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการวิจัยวิสาหกิจชุมชนเพื่อได้ทราบ ประเด็นที่ต้องพัฒนา และให้การปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านนั้น ๆ - จัดอบรมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบริการการเงิน/บัญชี การตลาด และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการประกอบการให้แก่วิสาหกิจชุมชน - สนับสนุนการดำเนินกิจการของ วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การลด/ ยกเว้นภาษี การสนับสนุนกิจกรรมอื่น ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในพื้นที่ - การปรับปรุงข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ ปฏิบัติต่าง ๆ
<p>การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เช่น oleochemical Function & Future food, Cosmatic</p>	<p>มีอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อการแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มเติมจำนวน ๑ รายต่อปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าถึงแหล่งทุนของ วิสาหกิจชุมชน - สนับสนุนการจัดตั้งอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อการแปรรูป ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการถ่ายทอด ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบการ อุตสาหกรรมชีวภาพ
<p>การพัฒนาระบบตลาดของผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งระบบ online และ offline</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีตลาด online (Market place) ของผลผลิตทางการเกษตรหลักของพื้นที่ในระดับกลุ่มจังหวัด หรือ ระดับจังหวัด จำนวน ๑ แห่งต่อกลุ่ม หรือ ๑ แห่งต่อ จังหวัด - มีกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ กลุ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้ง online market place ของผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป จังหวัดละ ๑ กลุ่ม - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร แต่ละประเภท จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ กลุ่ม
<p>การขับเคลื่อนการพัฒนา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีโครงการที่สอดคล้องกับแนว 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจ	ทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ ต่อปี	พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียง เศรษฐกิจ - สนับสนุนเงื่อนไขพิเศษ หรือให้การ อุดหนุนผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียง เศรษฐกิจ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ หน่วยงานภาครัฐ อปท. ในพื้นที่
การพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการdigital และ บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้มีทักษะในการ ประยุกต์ใช้Digital เทคโนโลยี เทคโนโลยีอื่น และการจัดการสมัยใหม่	ผู้ประกอบการ และบุคลากร ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ Digital เทคโนโลยี เทคโนโลยีอื่น และการจัดการสมัยใหม่	อบรมผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐที่ เกี่ยวข้องให้มีความรู้มีทักษะในการ ประยุกต์ใช้Digital เทคโนโลยี เทคโนโลยีอื่น และการจัดการสมัยใหม่
การส่งเสริมการค้า การ ลงทุน และการตลาดแก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ	-เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ได้รับความรู้ ทักษะในด้านการตลาด การตลาด ออนไลน์ไม่น้อยกว่า๑๐๐ คนต่อ ปี -เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ เข้าร่วม กิจกรรมด้านการค้า การลงทุน และการตลาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คนต่อปี	-อบรมเกษตรกร. กลุ่มเกษตรกร และ ผู้ประกอบการให้มีความรู้มีทักษะด้าน การตลาด และประยุกต์ใช้Digital Technology ด้านการตลาด - ส่งเสริมเชื่อมโยงและขยายช่องทางการค้า แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
การสนับสนุนการศึกษาเพื่อ สร้างแรงงานระดับอาชีวะ และพัฒนาฝีมือ และทักษะ แรงงาน	มีสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ และ อาชีวศึกษา เพิ่มขึ้น	- สร้างกลไกในการจูงใจให้นักเรียน เลือก เรียนในสายอาชีพอาชีวศึกษา เช่นการให้ ทุนการศึกษา การเพิ่มการจ้างงานการจ้าง งานในระหว่างศึกษาโดยภาครัฐหรือสถาน ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านอาชีพ และรายได้ ของกำลังแรงงาน และ ผู้ประกอบการ		- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กลุ่มอาชีพ และยกระดับศักยภาพแรงงาน เพื่อ ตอบสนองอุตสาหกรรมในพื้นที่ กลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์เครือข่ายการสื่อสาร
และ พลังงาน

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาเครือข่ายถนนสายรองในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนสายรองในพื้นที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมบำรุงให้ได้ตามมาตรฐาน - มีการใช้ยางพารา ในการสร้างหรือซ่อมบำรุงถนนสายรอง - รองในกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า ๑ เส้นทางต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้าง หรือซ่อมบำรุงถนนสายรองในพื้นที่ได้อยู่ในสภาพดี - ส่งเสริมการใช้ยางพารา ในการสร้างหรือซ่อมบำรุงถนน สายรองในกลุ่มจังหวัด
การพัฒนาทำเทียบเรือน้ำลิกเพื่อการขนส่งสินค้า และทำเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - มีทำเทียบเรือน้ำลิกเพื่อการขนส่งสินค้าจำนวน ๑ แห่ง - มีทำเทียบเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน ๑ แห่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาความเป็นไปได้และ SEA ในบริเวณที่จะจัดทำ - สร้างทำเรือน้ำลิกเพื่อการขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่เหมาะสม - สร้างทำเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่เหมาะสม
พัฒนาการขนส่งระบบรางเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยอันดามัน และระบบรถไฟรางคู่	<ul style="list-style-type: none"> - มีทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทย และอันดามัน -ทางรถไฟหลักในกลุ่มจังหวัดได้รับการปรับเป็นรถไฟรางคู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามและเร่งรัด แผนงานการสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพังงา และ สงขลาและ สตูล - ติดตาม และเร่งรัด แผนงานการสร้างทางรถไฟรางคู่จาก จังหวัดชุมพร ไปยังจังหวัดสงขลา
ปรับปรุงการขนส่งทางอากาศระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ	มีเส้นทางการขนส่งทางอากาศระหว่างกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาคอื่น หรือต่างประเทศเพิ่มขึ้น ๑ เส้นทาง ต่อปี	สนับสนุนการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางอากาศระหว่างกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาคอื่นหรือต่างประเทศ
ปรับปรุงการขนส่งทางเรือระหว่างภูมิภาค	มีเส้นทางขนส่งสินค้า หรือนักท่องเที่ยวทางเรือระหว่างภูมิภาค ๑ เส้นทาง	พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้า หรือนักท่องเที่ยวทางเรือระหว่างภูมิภาค
การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง และ Free wifiในเขตเมืองและสถานที่ท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ ที่สมบูรณ์ - มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชุมชน เพื่อสนับสนุนการประกอบการของวิสาหกิจ และกลุ่มชุมชน ในทุกชุมชน 	ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่และในพื้นที่ของกลุ่มชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่	ศูนย์กระจายสินค้าเดิมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าเดิมในพื้นที่ - ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างศูนย์

		กระจายสินค้า เพิ่มเติมในพื้นที่ ที่เหมาะสม
สร้างความมั่นคงของระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ	ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร ในพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์และมีความเสถียร	- วิเคราะห์ความต้องการไฟฟ้า ประปา และระบบการ สื่อสารในพื้นที่ - จัดทำแผนการจัดการ ไฟฟ้า ประปา และระบบการสื่อสารในพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
สนับสนุน ส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน(และภาคการเกษตร)	- มีชุมชนที่มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก จำนวน ๕ ชุมชนต่อปี - มีมาตรการในการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ และสถานประกอบการขนาดใหญ่ในพื้นที่	- จัดอบรมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกให้กับ กลุ่มชุมชนต่าง ๆ - พัฒนาพลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน - สร้างมาตรการในการลดหรือประหยัดการใช้พลังงาน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ในพื้นที่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)	เป้าหมายและตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการขยะมูลฝิบ และน้ำเสียในพื้นที่	- ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๕ - น้ำของแม่น้ำสายหลัก แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ และน้ำทะเลชายฝั่ง ดีเพิ่มขึ้น) - ปริมาณขยะที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ของปริมาณขยะ	- รณรงค์หรืออบรมการสร้าง ความเข้าใจในการบริหาร จัดการขยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการสร้างขยะ และการจัดการขยะอย่างเหมาะสม - สร้างมาตรการเชิงจูงใจ และมาตรการเชิงบังคับเพื่อ การลดการสร้างขยะ และการจัดการขยะอย่างเหมาะสม - รณรงค์หรืออบรมการสร้าง ความเข้าใจในการบริหาร จัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการสร้างน้ำเสีย และการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม - สร้างมาตรการเชิงจูงใจ และมาตรการเชิงบังคับเพื่อการลด การสร้างน้ำเสีย และการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม

	<p>ทั้งหมด</p> <p>- ปริมาณในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดอย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของน้ำเสียทั้งหมด</p>	
<p>การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด</p>	<p>- ชายฝั่งทะเลในพื้นที่ได้รับการแก้ไข หรือ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของชายฝั่งที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั้งหมด</p> <p>- ทะเลสาบสงขลาได้รับการแก้ไขเรื่องการตื่นเงิน</p> <p>- การทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่กลุ่มจังหวัด</p>	<p>- จัดโครงการป้องกัน และ/หรือ แก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง ของกลุ่มจังหวัด</p> <p>- ขุดลอกทะเลสาบสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาการตื่นเงิน</p> <p>- รณรงค์เพื่อลดการทำการประมงอย่างผิดกฎหมาย ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด</p> <p>- บังคับใช้กฎหมายการทำการประมงที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p>	<p>- มีกิจการเดิมหรือกิจการใหม่ที่มีการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมต่อปี</p>	<p>- จัดโครงการวินิจฉัยสถานประกอบการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อจัดกิจกรรม หรือปรับกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานประกอบการให้กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- สนับสนุนสถานประกอบการในการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกลไกต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>- สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทที่มีกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- สนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคชุมชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ</p>

	<p>-มีกิจการที่สามารถการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ร้อยละ ๕ จำนวน ๕ กิจการต่อปี</p>	
<p>ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า การปลูกป่า การปลูกป่าชุมชน และป่าชายเลน</p>	<p>มีกิจกรรม/โครงการ ด้านการอนุรักษ์ป่า หรือการเพิ่มพื้นที่ป่า ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมต่อปี สัดส่วนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ๑๐๐๐ ไร่ต่อปี มีการผลิต ก๊าซ ไม้ ๑๐๐,๐๐๐ ก๊าซต่อปี</p>	<p>-รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ป่า ป่าชายเลน -จัดโครงการด้านการอนุรักษ์ป่า หรือการเพิ่มพื้นที่ป่า - สนับสนุนให้สถานประกอบการจัดโครงการอนุรักษ์ป่า และการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อเป็นโครงการ CSR ของสถานประกอบการ -ส่งเสริมการพัฒนาก๊าซไม้และการปลูกป่าเศรษฐกิจ</p>
<p>การพัฒนาคุณภาพดิน และน้ำ</p>	<p>คุณภาพดิน และน้ำ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีคุณภาพตามมาตรฐาน</p>	<p>- สุ่มตรวจวิเคราะห์ดิน และคุณภาพน้ำในพื้นที่การเกษตรสำคัญของกลุ่มจังหวัด - จัดโครงการพัฒนาคุณภาพดิน และน้ำ</p>
<p>การแก้ปัญหา น้ำท่วม และน้ำแล้ง</p>	<p>พื้นที่น้ำท่วม และน้ำแล้ง ลดลง</p>	<p>พัฒนาโครงการสร้างแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเกษตร</p>
<p>ส่งเสริมการอนุรักษ์</p>	<p>มีกิจกรรมการอนุรักษ์</p>	<p>-จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง -มีมาตรการในการป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเล.</p>

<p>ทรัพยากร ทะเล และชายฝั่ง</p>	<p>ทรัพยากร ทะเล และ ชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมต่อปี - มีการฟื้นฟู พื้นที่ปะการัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี - มีการติดตั้ง ทุนจอดเรือ เพื่อป้องกัน การทำลาย ปะการัง</p>	<p>และชายฝั่ง และมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด - มีการฟื้นฟูปะการัง - มีการติดตั้งและการซ่อมบำรุงทุนจอดเรือให้ใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์</p>
<p>มีศูนย์ การแพทย์ และการ บริการทาง การแพทย์ อย่างครบ วงจร</p>	<p>มีศูนย์ การแพทย์และ บริการทาง การแพทย์ อย่างครบ วงจร. ในเขตภาคใต้ ตอนบน</p>	<p>-ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม และรูปแบบ ที่เหมาะสมในการ จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร -จัดทำข้อเสนอในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และบริการทางการแพทย์อย่าง ครบวงจร</p>
<p>การพัฒนา เทคโนโลยี ทาง การแพทย์ และ สาธารณสุข เพื่อรองรับ สังคมผู้สูง อายุ</p>	<p>มีเทคโนโลยี ทางการแพทย์ และ สาธารณสุข เพื่อรองรับ สังคม ผู้สูงอายุ เช่น Telemedicin e ในพื้นที่กลุ่ม จังหวัด</p>	<p>ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และ สาธารณสุข เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ</p>
<p>การเมืองค์กร และกิจกรรม ในการดูแลผู้ สูงอายุ</p>	<p>เมืองค์กรที่มี บทบาทหน้าที่ โดยตรงในการ ดูแลผู้สูงอายุ อย่าง ครบวงจรใน</p>	<p>-จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างครบวงจร - จัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปีในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเป็นระบบ และมีทิศทางที่ชัดเจน</p>

	พื้นที่ มี แผนพัฒนา และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ในการดูแล ผู้สูงอายุ	
การสร้าง ระบบ กลไก ในการเฝ้า ระวังโรค อุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ และภัยพิบัติ	- มีกลไกในการ เฝ้าระวังโรค อุบัติใหม่อุบัติ ซ้ำทั้งระดับ จังหวัด ในระดับ อุตสาหกรรม และระดับ องค์กร - มีกลไกในการ เฝ้าระวังภัย พิบัติทาง ธรรมชาติที่ สำคัญของ กลุ่มจังหวัด	จัดทำมาตรการในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ในระดับจังหวัด ใน ระดับอุตสาหกรรม และระดับองค์กร จัดสร้างกลไก หรือมาตรการในการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สำคัญ ของกลุ่มจังหวัด
พัฒนา เครือข่าย องค์กร พัฒนาเมือง และชุมชน	มีเครือข่าย องค์กรพัฒนา เมืองและ ชุมชน ในทุก จังหวัด	สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเมือง และชุมชน
เสริมสร้าง ศักยภาพ ชุมชนในการ พึ่งพา ตนเอง และพึ่งพา กันเอง และ สร้าง ภูมิคุ้มกัน ทาง สังคมให้กับ	- มีกิจกรรม เสริมสร้าง ศักยภาพ ชุมชนในการ พึ่งพาตนเอง อย่างน้อย ๕ กิจกรรมต่อปี - มีกิจกรรม เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทาง ปัญญาให้กับ	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพาตนเอง - จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับชุมชน

ชุมชน	ชุมชน อย่างน้อย ๕ กิจกรรมต่อปี	
การ เสริมสร้าง ความ เข้มแข็งของ ครอบครัว ชุมชนองค์กร เครือข่าย สหกรณ์และ วิสาหกิจ ชุมชน	-มีกิจกรรม เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของครอบครัว ชุมชน อย่างน้อย ๕ กิจกรรม -มีกิจกรรม เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจ ชุมชน อย่าง น้อย ๕ กิจกรรมต่อปี	-จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน -จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
สร้างกลไก ในการให้เกิด การทำงาน เชื่อมโยงกัน ของ หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เป็น ต้องทำงาน ประสานงาน กัน ใน ลักษณะเป็น หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ในการ พัฒนา ต้น น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำของ ประเด็น พัฒนา	-มี คณะกรรมการ บริหารจัดการ รายประเด็น พัฒนา หรือ รูปแบบอื่นที่ จะทำให้เกิด การทำงาน เชื่อมโยงกัน ของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ จำเป็นต้อง ทำงาน ประสานงาน กัน ในลักษณะ เป็น หน่วยงานที่ รับผิดชอบใน การพัฒนา ต้น น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ	จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ / คณะกรรมการขับเคลื่อนหรือ คณะกรรมการรูปแบบอื่น เพื่อขับเคลื่อนประเด็นพัฒนา แต่ละประเด็น พัฒนา หรือการใช้รูปแบบอื่นจะทำให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกันของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำงานประสานงานกัน ในลักษณะเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ พัฒนา ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของประเด็นพัฒนา ในทุกประเด็นพัฒนา

	ของประเด็น พัฒนา	
พัฒนากลไก เพื่อสร้าง ความเข้าใจ ระหว่าง หน่วยงาน ภาค รัฐ กับ ภาคเอกชน ภาค ประชาสังคม เพื่อสร้าง การยอมรับ การพัฒนา	มีกลไก หรือ การจัด กิจกรรมเพื่อ สร้างความ เข้าใจระหว่าง หน่วยงาน ภาครัฐ กับ ภาคเอกชน ภาค ประชาสังคม เพื่อสร้าง การยอมรับ การพัฒนา ใน ทุกกิจกรรม การพัฒนา ขนาดใหญ่	-จัดเวทีประชาคม หรือรูปแบบอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในกิจกรรมการ พัฒนาขนาดใหญ่ หรือกิจกรรมการพัฒนา ตามที่กฎหมายกำหนด - จัดทำ SEA (Strategic Environmental Assessment) ในพื้นที่พัฒนา เป้าหมายของกลุ่มจังหวัด
การพัฒนา Smart Living City	มีเมืองตัวอย่าง ในการเป็น Smart Living City	ศึกษาความพร้อมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในกลุ่ม จังหวัด ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธิต Smart Living City -จัดกิจกรรมการเป็น Smart Living City ในพื้นที่เป้าหมาย. ที่ได้คัดเลือกไว้
ส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง เสริมสุขภาพ อนามัยของ ประชาชนใน พื้นที่	มีกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การ สร้างเสริม สุขภาพ อนามัยของ ประชาชนใน พื้นที่ ไม่น้อย กว่า ๕ กิจกรรมต่อปี	จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ อนามัย.ของประชาชน ในพื้นที่
ความสำเร็จ ของการ บริหาร จัดการ การ พัฒนากลุ่ม จังหวัด	ความสำเร็จของ การบริหาร จัดการ การ พัฒนากลุ่ม จังหวัด ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนพัฒนาจังหวัด

ตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566 -2570)กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ไว้ว่า “เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Sustainability Phatthalung)”

เป้าประสงค์รวมของแผนการพัฒนา (Goals)

การบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุกระบวนการและทุกภาคส่วน โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจังหวัด ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบคลุมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อเสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพึ่งตนเองปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อพัฒนาการเกษตรให้เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความมั่นคงทางอาหาร อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

เพื่อการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ จังหวัดพัทลุงได้กำหนดประเด็นการพัฒนา ๕ ประเด็น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดยจัดลำดับความสำคัญประเด็นการพัฒนาดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ยั่งยืนจากฐานการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑พัฒนาระบบนิเวศน์การเกษตร เพื่อการพึ่งตนเอง และสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาสู่การเกษตรสมัยใหม่ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง และเป็นเมืองอาหารของภาคใต้ และเมืองเกษตรส่งออกที่แข่งขันได้

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ให้มีแหล่งอาหารของตนเอง พึ่งตนเองทางอาหารได้

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และการจัดการความรู้ และโลจิสติกส์ ในภาคการเกษตร รองรับการผลิตเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง ทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานการผลิต การตลาด ฟังตนเอง ฟังกันเอง และเชื่อมโยงเครือข่าย

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการของจังหวัดให้แข่งขันได้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างสิ่งจูงใจทางการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมาตรการ และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระดับชาติและนานาชาติ ที่มีความโดดเด่น รองรับการท่องเที่ยวทุกฤดูกาล และกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน หนุนเศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการกับการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มีมาตรฐานปลอดภัย และแข่งขันได้

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรการท่องเที่ยว และมาตรฐานการท่องเที่ยว รองรับยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในช่วง Next normal

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาการตลาดท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวแบบเชิงรุก แบบ Next normal

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมแห่งโอกาส เอื้ออาทร อยู่เย็นเป็นสุข และความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญา อุดมด้วยนวัตกรรม และสุขภาวะที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้าง ปลุกฝัง ค่านิยม อุดมการณ์ จิตสำนึกและสร้างวินัยในการ เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างการนำทุนทางศาสนาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่ยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร้างเมืองสุขภาวะ เมืองกีฬาและสันตนาการ เมืองที่ปลอดภัย น่าอยู่ และสันติสุข บนฐานแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สร้างและพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่เข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุการสร้างโอกาสกลุ่มคนเปราะบางด้วยกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน และประชาชน

ประเด็น การพัฒนา ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ เขา ป่า นา เล แบบครบวงจร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาเมือง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก และภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมและน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาสู่การเป็นเมืองแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ประเด็น การพัฒนา ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมสร้างภูมิทัศน์เมือง พัฒนาสู่เมืองทันสมัยที่ขีดความสามารถเมืองเชื่อมโยงสู่
อ่าวไทย อันดามัน อาเซียน และประชาคมโลก

แนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัทลุง (พ.ศ.2566 – 2570)
รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น”

คำนิยาม

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ประชาชนมีความรักสามัคคี ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมี
คุณภาพ มีสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ดี เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล พื้นฟู และ
พัฒนาอย่างทั่วถึง อยู่ในสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด
ภายใต้ความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีเศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกปลอดภัย รายได้จากภาคเกษตรและการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตจากรากฐาน
เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ สืบทอด ควบคู่กับการบริหารจัดการความรู้ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาต้นทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมความเท่าเทียม รางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
และการบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในระดับชุมชนสร้างเมืองปลอดภัยบนฐานการมีส่วนร่วม
ร่วมของชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงไปสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการส่งเสริมช่องทางตลาดให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืน

4. ยกย่องการท่องเที่ยวของคนในชุมชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธรรมเป็นตัวร่วมในการขับเคลื่อนของคนในชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

5. ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

6. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566–2570)

1. การเสริมสร้างความมั่นคง

1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ

1.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (อาทิ ยาเสพติด โรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ ไซเบอร์ การค้ามนุษย์)

1.3 สร้างความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจ

2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงทั่วถึงกัน

2.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมือง

3.การสร้าง ความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

3.2 ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากทั้งใน

3.3 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับครัวเรือน ชุมชน และหมู่บ้าน และนวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวครบวงจร

4.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว

- 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรม ประเพณี และท่องเที่ยวชุมชน
- 4.4 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายตัวสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

5. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

- 5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มคนเปราะบาง
- 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬานันทนาการ และการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

6. การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ

7. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 7.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 7.2 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 7.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 8.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0
- 8.2 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
- 8.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน
- 8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์

“ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บูรณาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา ส่งเสริมงานศาสนา วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.3 เป้าประสงค์

1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลป ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. เพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มสินค้า ลดต้นทุนการผลิต
 3. ประชาชนกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึงและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และได้รับการพัฒนาสุขภาพครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา

2.4 ตัวชี้วัด

1. จำนวนเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน
2. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มจำนวนขึ้น
3. การจัดการระบบน้ำประปา สะอาด มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
4. จำนวนการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
5. จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดี
6. จำนวนการได้รับการพัฒนาสุขภาพครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา

2.5 ค่าเป้าหมาย

1. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนามีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4สาย
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการขยายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 2 สาย
3. ระบบการจัดการน้ำประปาได้รับการพัฒนามาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการดูแลสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี
5. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี

2.6 กลยุทธ์

1. การพัฒนาด้านงานบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4. การบริหารจัดการน้ำอย่างให้มีระบบ
5. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง และเสียง
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาล
7. การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร

1.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
2. พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตร
4. สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5. ดำเนินการให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ดำเนินการให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 - 2570	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2565	ร่างแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566 -2570)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านความมั่นคง	วิถีชีวิตที่ยั่งยืน				การเสริมสร้างความมั่นคง	ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ	พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวสู่ การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง	การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล)	การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ยั่งยืนจากฐานการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กรอบร่าง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร่างกรอบแผนพัฒนา ภาค พ.ศ.2566 - 2570	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2565	ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พัทลุง (พ.ศ.2566 -2570)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
		พัฒนาและส่งเสริมการ ผลิตและการแปรรูปเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตรหลักของภาค				การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
		พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษชายแดนและด่าน ชายแดนให้เอื้อต่อ การค้าการลงทุน				
		พัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และสามารถเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก และกลุ่ม ประเทศ BIMSTEC	พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ การพัฒนาของกลุ่ม จังหวัด	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่น่าอยู่และ ทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ อาเซียนตอนใต้	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ เศรษฐกิจ	ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กรอบร่าง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร่างกรอบแผนพัฒนา ภาค พ.ศ.2566 - 2570	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2565	ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พัทลุง (พ.ศ.2566 -2570)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
			การเพิ่มผลผลิตจาก การประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ และการ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่ มีความโดดเด่นใน พื้นที่			
ด้านการพัฒนา และ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์				การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาส เอื้ออาทร อยู่เย็นเป็นสุข และความ เสมอภาค สู่มืองแห่งปัญญา อุดมด้วยนวัตกรรม และสุข ภาวะ ที่ยั่งยืน	การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ	การพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพ
					การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	การพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	กรอบร่าง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร่างกรอบแผนพัฒนา ภาค พ.ศ.2566 - 2570	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย พ.ศ. 2561 - 2565	ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พัทลุง (พ.ศ.2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2566 - 2570)	ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค					
ด้านการสร้างการ เติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น ระบบ เพื่อเป็นฐานการ พัฒนาที่ยั่งยืน	การพัฒนาสู่การเป็น เมืองสีเขียว และสังคม คุณภาพ	การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ เป็นหลักประกันของการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ					การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การส่งเสริมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้ได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และตามสภาพปัญหาตามความเป็นจริง

ประเด็นการพัฒนา	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค	1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ถนนหนทางบางสายไม่ได้มาตรฐานตามความจำเป็นใช้ 1.2 การคมนาคมเพื่อการเกษตร ถนนหนทางยังเป็นเพียงพอ 2. ปัญหาด้านระบบน้ำ 2.1 ปัญหาการจัดการน้ำประปายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	ประชาชนในพื้นที่เขาหัวช้างและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางเพื่อการเดินทาง การเกษตร การท่องเที่ยวได้ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นเพียงพอและสะอาด ปลอดภัย ผู้ใช้น้ำสามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ ทั้งถึง
	2 ระบบไฟฟ้า ยังไม่เป็นที่ทั่วถึง โดยเฉพาะปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ		ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	ระบบไฟฟ้าสาธารณะตามถนนหนทางทั้งถึงปลอดภัย ลดปัญหาอาชญากรรม

ประเด็นการ พัฒนา	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต
2. ด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. ปัญหาทางด้าน สังคม 1.1 ปัญหาครอบครัว ขาดการเอาใจใส่การ ดูแลครอบครัว 1.2 ปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาดอย่าง หนักในวัยเด็กและใน ชุมชน 1.3 ปัญหาเด็กและ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรและ ขาดความรู้ความ เข้าใจในการป้องกัน 1.4 ปัญหาการ เพิ่มขึ้นของอบายมุข และปัญหาแตกแยก ในสังคม	พื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบล เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบล เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบล	ปัญหาทางด้านสังคม นั้นเป็นปัญหาที่มี ความรุนแรง การไม่ รีบแก้ไขปัญหาก็จะ ทำให้สังคมอ่อนแอ เกิด ความแตกแยก ชุมชน ต่างคนต่างอยู่ ดังนั้น การแก้ปัญหาต้อง ช่วยกันลดปัญหาจะ ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ขึ้น
3.การพัฒนาการ บริหารจัดการ องค์กร	1. การเข้ามามีส่วน ร่วมของประชาชนยัง อยู่ในระดับน้อยและ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการบริหาร จัดการ	พื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเขา หัวช้าง	การแก้ไขปัญหาที่ แท้จริงของประชาชน เป็นไปได้ยากขึ้น เพราะประชาชนขาด การมีส่วนร่วมและ ขาดกระบวนการ ตรวจสอบ
ประเด็นการ พัฒนา	ขอบข่ายและ ปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต

4. ด้านเศรษฐกิจ	ประชาชนในพื้นที่ ประกอบอาชีพ การเกษตร ราคา การเกษตรไม่แน่นอน ทำให้รายได้ไม่ แน่นอน ส่งผลต่อการ ดำรงชีวิตให้คนใน สังคม รายได้ไม่ เพียงพอต่อรายจ่าย เกิดปัญหาการลักเล็ก ขโมยน้อยในพื้นที่	พื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ ผู้ว่างงาน	ในอนาคตราคาพืชผล การเกษตรไม่ค่อยมี ราคา จำเป็นต้อง สร้างรายได้เพิ่มให้คน ในชุมชน ผ่านการ สร้างอาชีพ ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้กับคนในสังคม
5.การพัฒนา การศึกษา ทางเลือกให้คนใน ชุมชน	1. เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนยัง ไม่มีทางเลือกมากนัก ในการจัดการเรียนรู้ ให้คนในชุมชนสังคม ส่งผลให้ชุมชนสังคม ขาดโอกาสการเข้าถึง ข้อมูล การพัฒนา ตนเอง สังคม ทำให้ สังคมชุมชนสังคม อ่อนแอ	พื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเขา หัวช้าง	การสร้างชุมชนให้ เข้มแข็งน่าอยู่นั้นต้อง สร้างการเรียนรู้ให้คน ในชุมชนสังคม เพราะ สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลง ในสังคมโลกนั้น เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วจำเป็นต้อง สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ คนในสังคม

ประเด็นการ พัฒนา	ขอบข่ายและ ปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------

<p>6. ปัญหาด้านสุขภาพ</p>	<p>ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนเกือบทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิด เด็ก ผู้สูงอายุ จนตาย เมื่อสุขภาพไม่ดีคนในชุมชนอ่อนแอ ย่อมเป็นปัญหาต่อการพัฒนาสังคมชุมชนต่อไป</p>	<p>พื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง</p>	<p>ผู้คนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง</p>	<p>การพัฒนาด้านสุขภาพนั้นจำเป็นต้องบริหารจัดการในทุกช่วงวัย เพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาในทุกๆด้านที่จะตามมา</p>
---------------------------	--	------------------------------------	--	---

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาต่าง ๆ ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ

จุดแข็ง (Strengths -S)

- 10.สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาหัวช้างมีพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการทำการเกษตรที่สมบูรณ์
- 11.ผู้บริหารเทศบาลเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ
- 12.ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ผ่านการเข้าร่วมประชุมต่างๆและการร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
- 13.พื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาหัวช้างมีปราชญ์ที่มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ของประชาชน ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาทักษะให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
- 14.มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการดำเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

15. ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความรักความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆในชุมชนเช่นงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. มีการสื่อสารกับชุมชนผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
17. เทศบาลมีทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่
18. ผู้นำทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และส่วนราชการ ได้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดอ่อน (Weaknesses-W)

4. กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนยังไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ทำให้ประเด็นการพัฒนาและทิศทางการพัฒนายังไม่มีความชัดเจนจากภาคชุมชน
5. การจัดน้ำในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แหล่งน้ำธรรมชาติยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตร
6. การบริหารจัดการเทศบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ยังไม่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

โอกาส (Opportunities-O)

8. ระเบียบกฎหมายการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอื้อต่อการพัฒนาและพึ่งตนเองสามารถตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
9. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจ 6 ด้าน ทำให้เทศบาลมีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง

11. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

12. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์

13. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปลูกฝังค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน

14. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกิณศัภยภพ มีหลายช่องทาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats-T)

7. ความไม่แน่นอนทางนโยบายของภาคการเมืองระดับชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. งบประมาณการพัฒนาส่วนท้องถิ่นยังน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเทศบาล

9. ระเบียบข้อกฎหมายบางฉบับไม่เอื้อต่อการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร

11. วิฤตธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า การเกษตรและการครองชีพของประชาชนโดยรวม

12. การกระจายอำนาจและการกระจายงบประมาณของรัฐบาล ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	120,000	8	120,000	8	120,000	8	120,000	8	120,000	40	600,000
แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	4	600,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	16	1,000,000
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	16	55,447,000	8	11,265,000	2	5,200,000	2	5,200,000	2	5,200,000	30	82,312,000
รวม	28	56,167,000	19	11,485,000	13	5,420,000	13	5,420,000	13	5,420,000	86	83,912,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2.การพัฒนาคนและสังคมมนุษย์												
แผนงานงบบกลาง	5	8,750,000	5	8,518,000	5	9,070,000	5	9,370,000	5	9,770,000	25	45,478,000
แผนงานการศึกษา	21	5,418,000	13	4,603,000	14	4,708,000	11	4,528,000	11	4,528,000	70	23,785,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	16	1,145,000	16	1,145,000	15	1,130,000	15	1,130,000	14	1,110,000	76	5,660,000
แผนงานสาธารณสุข	4	130,000	5	630,000	4	140,000	4	140,000	4	140,000	21	1,180,000
รวม	48	15,443,000	39	14,896,000	38	15,048,000	35	15,168,000	34	15,548,000	192	76,103,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	400,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000
รวม	8	400,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000	8	300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	10	200,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	550,000	8	550,000	9	950,000	7	520,000	6	500,000	38	3,070,000
แผนงานบริหารงานคลัง	1	100,000	1	100,000	1	50,000	0	0	0	0	3	250,000
รวม	11	690,000	11	690,000	12	1,040,000	9	560,000	8	540,000	51	3,520,000
รวมทั้งสิ้น	95	72,700,000	77	27,371,000	71	21,808,000	65	21,448,000	63	21,808,000	337	163,835,000

หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ให้นำไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่างๆ (ผ.01 – ผ.01/1 – ผ.02 – ผ.02/1 – ผ.02/2 และสุดท้าย ผ.03)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนแบบ
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

แบบ ผ.01/1

โครงการพัฒนาที่ นำมาจากแผนพัฒนา หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ 1	5	750,000	5	750,000	5	750,000					15	2,250,000
หมู่ที่ 2	6	2,300,000	1	50,000	1	50,000					8	2,400,000
หมู่ที่ 3	4	2,100,000									4	2,100,000
หมู่ที่ 4	2	250,000									4	250,000
หมู่ที่ 5	4	1,700,000									4	1,700,000
หมู่ที่ 6	4	400,000									4	400,000
หมู่ที่ 7	4	350,000	1	100,000	1	100,000					6	550,000
หมู่ที่ 8	3	350,000									3	350,000
หมู่ที่ 9	2	550,000									2	550,000
หมู่ที่ 10	4	2,750,000									4	2,750,000
หมู่ที่ 11	3	650,000									3	650,000
หมู่ที่ 12	1	100,000									1	100,000
รวมทั้งสิ้น	42	12,250,000	7	900,000	7	900,000					56	14,050,000

หมายเหตุ : แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เรียงลำดับต่อจาก แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) แก้ไขครั้งที่1/2566
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒหน้าที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- 1) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
- 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการจัดอบรมภาคฤดูร้อน	เพื่อให้เด็กมีทักษะในการดำเนินชีวิต	จัดค่ายอบรมเยาวชนทักษะชีวิต	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนเด็ก	เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรี	กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมมีความเข้มแข็ง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนคน	ได้รับความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกลุ่ม	สำนักปลัด

1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ผู้ฝึกสอนชาวไทย	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาสร้างอาชีพรายได้ให้ประชาชน	การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผู้ฝึกสอนชาวไทยหมู่ที่ ๕	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม	สำนักปลัด
4.	โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้ภัย เอดส์	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยจากโรคเอดส์	สำนักปลัด

แบบ ผ.02

1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาให้เกิด เรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ	แหล่งเรียนรู้ได้รับ การพัฒนาให้มี ศักยภาพ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงได้รับการ พัฒนาให้มีศักยภาพใน การให้การเรียนรู้	สำนักปลัด
6.	โครงการจัดอบรมเยาวชน ด้านยาเสพติด	เพื่อให้เด็กเยาวชนที่ เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจใน อันตรายยาเสพติด	เด็กเยาวชนที่เข้า ร่วมได้รับความรู้	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจ อันตรายจากยาเสพติด	สำนักปลัด

1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ สร้างอาชีพให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้สูงอายุ	ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับ ความรู้ในการ ประกอบอาชีพ	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจใน การสร้างอาชีพเสริม	สำนักปลัด
8.	โครงการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สภาเด็กเยาวชน	กลุ่มเด็กและ เยาวชน	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เกิดการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการ				8	8	8	8	8			
รวมจำนวนงบประมาณ				120,000	120,000	120,000	120,000	120,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) แก้ไขครั้งที่1/2566
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอำเภอไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง
- 1) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
- 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาด้านงานบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.1.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

1.1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงเบื้องต้น	เพื่อชักชวนและ สร้างความเข้าใจใน การปฏิบัติงานการ ดับเพลิงเบื้องต้นแก่ ผู้เกี่ยวข้อง	การจัดโครงการอบรม ดับเพลิงเบื้องต้นแก่ พนักงานเทศบาล และ ผู้เกี่ยวข้อง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในการ ดับเพลิงเบื้องต้น	สำนักปลัด
2.	โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ฯลฯ	ดำเนินการช่วง เทศกาลสำคัญ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนครั้ง	ช่วยลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	สำนักปลัด

1.1.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการอบรมและ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	เพื่อการอำนวยความสะดวกและ การประสานงาน ในการป้องกันและ เต็อดร้อน	จัดกิจกรรมอบรมและ ทบทวน อปพร. ตาม จำนวน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วมการ อบรม	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวกให้ มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
4.	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV)	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	มีการติดตั้งกล้องวงจร ปิดตามแบบ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	500,000	-	-	-	-	การติดตั้งกล้อง วงจรปิดเป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการ				4	3	3	3	3			
รวมจำนวนงบประมาณ				600,000	100,000	100,000	100,000	100,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)แก้ไขครั้งที่1/2566

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจ
 - 1) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านงานบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	เพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวก	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงาน (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด)	500,000	-		-	-	-ขนาดพื้นที่ที่ปรับปรุง	ประชาชนมีความสะดวกในการรับบริการ	กองช่าง
2.	ก่อสร้างบำรุงรักษา ระบบประปาภูเขา น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึง และแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80 ชั้น PN ขนาด 250 มม.ขนาด 225 มม. และขนาด 1360 มม. ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	10,000,000	-	-	-	-	-ขนาดและความยาวของท่อ	สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	ก่อสร้างบำรุงรักษา ระบบประปาภูเขา น้ำตกหม่อมจ้อย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคทั่วถึง และ แก้ไขปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 ขนาด 225 มม. และ ขนาด 160 มม. ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	6,000,000	-	-	-	-	ขนาดและความ ยาวของท่อ	สามารถแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำ มี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง ทต.เขาหัว ช้าง
4.	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนา-สายควน หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	260,000	-	-	-	-	ความกว้าง ความยาวของ ถนน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง ทต.เขาหัว ช้าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างอารีนาบ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๒	๑.เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ๒.ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ก่อสร้างสนามกีฬารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 43 เมตร ยาว 63 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	10,000,000	-	-	-		-สนามกีฬาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	มีสนามสำหรับการฝึกซ้อมแข่งขันและออกกำลังกาย	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
6.	ก่อสร้างบำรุงรักษาระบบประปาภูเขา น้ำตกโตนหินลาด หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึง และแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80ชั้น PN 6.3 ขนาด 225 มม. และขนาด 160 มม. ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	9,000,000	-	-	-		-ขนาดความยาวท่อ	สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมีน้ำอุปโภค	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

1.1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้อมยามเทศบาล	เพื่อให้บริการประชาชนมีความสะดวก	ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 2.50 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	100,000	-	-	-	-	-ขนาดพื้นที่ ที่ปรับปรุงต่อเติม	ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและความสะดวกในการรับบริการและติดต่อ	สำนักปลัด ทต.เขาหัวช้าง
10.	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	เพื่อให้ถนนหนทางมีแสงสว่างเพียงพอมีความปลอดภัยและเสริมสร้างบรรยากาศแวดล้อม	ติดตั้งถนนทางหลวงหมายเลข 4412 ช่วง กม.ที่ 24+500 ถึงช่วง กม.ที่ 32+300 ถนนทางหลวงหมายเลข 4237 แม่ขี้-ตะโหมด ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-ความยาวและความกว้างของถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	เพื่อให้บริการประชาชนมีความสะดวก	ถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	400,000	-	-	-	-	-ความกว้าง ความยาวของพื้นที่ปรับปรุง	มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ใช้เป็นบริการ ใช้สอยได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
12.	ปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายคลองนุ้ย-พรุโณ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	375,000	-	-	-	-	-ความยาวและความกว้างของถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

1.1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13.	ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.หลังเทศบาล- ห้วยกุล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและ ระบายน้ำท่วมขังช่วงฤดู ฝน	ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำขนาด กว้าง เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัว ช้างกำหนด	-	2,000,000	-	-	-	-ความยาวและ ความกว้างของ เหมืองส่งน้ำ	สามารถแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำแก้ไข น้ำท่วมขัง	กองช่าง
14.	ขยายเขตไฟฟ้า	เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเทศบาลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-จำนวนครัวเรือน ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า	มีไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	กองช่าง

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15.	ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ ตาจันทร์ หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อใช้ในการ เกษตรกรรม	ปากกว้าง 2 เมตร ยาว 280 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อม ถนนเลียบริมเหมืองส่งน้ำ กว้าง 5 เมตร ตลอดความยาว เหมืองตามแบบที่ ทต.เขาหัว ช้างกำหนด	-	2,500,000	-	-		-ความยาวและ ความกว้าง	ช่วยระบายน้ำท่วมซึ่ง กักเก็บน้ำในการ เกษตรกรรมได้ตาม ฤดูกาล	กองช่าง
16.	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านหัว ช้าง – โหล๊ะเหริยง หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายหัวช้าง –โหล๊ะเหริยง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 115 เมตร ลึก 0.60 เมตร (ตามแบบที่ ทต. เขาหัวช้างกำหนด)	-	450,000	-	-		ชุดคูระบายน้ำ ตามแบบ ทต.เขา หัวช้าง	สามารถป้องกันและ แก้ไขปัญหาพื้นที่ได้	กองช่าง

1.1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17.	ปรับปรุงยกระดับถนนสายทุ่งสบาย-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	-	315,000	-	-	-	-ความกว้างความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
18.	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 หมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.5 เมตร กว้าง 8-10 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	-	550,000	-	-	-	-ความกว้างและความสูงของสันฝายจำนวน ๑ แห่ง	แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรและเพาะปลูกของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง

1.1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19.	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งโพธิ์ – สายควน หมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	-	250,000	-	-	-	-ความกว้าง ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
20.	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยขานาง หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	390,000	-	-	-	-	-ความกว้างความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

1.1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน – ห้วยยาง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,260 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,040 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด)	5,122,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
22.	ขุดระบายน้ำ หมู่ที่ 1-12	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและให้น้ำระบายได้มีประสิทธิภาพ	ขุดลอกระบายน้ำตามแบบที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด	600,000	-	-	-	-	ตามรายละเอียดผลการดำเนินงาน	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
รวมโครงการ				16	8	2	2	2	30		
รวมงบประมาณ				55,447,000	11,265,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	82,312,000		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) แกไขครั้งที่1/2566

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมยที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมยที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น้อยและทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ -ผู้ป่วยเอ็ดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง	ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอ็ดส์ในเขตพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	50,000	42,000	40,000	40,000	40,000	ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	ผู้ป่วยได้รับการดูแลและทำการรักษา/อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	6,790,000	6,662,000	6,800,000	7,000,000	7,200,000	ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพ	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี	ผู้พิการในเขตพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	1,680,000	1,584,000	2,000,000	2,100,000	2,300,000	ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเบี้ยยังชีพ	สำนักปลัด

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.เขาหัวช้าง	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเขาหัวช้าง	กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเขาหัวช้าง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเขาหัวช้างเป็นกองทุนที่เข้มแข็งมากขึ้น	สำนักปลัด
5.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับเงินสมทบ	ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดทำสื่อเพื่อการเรียนการสอนของ ศพด.	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ศพด.	จัดทำสื่อการเรียนการสอนตามความเหมาะสม	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนสื่อที่จัดทำ	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
2	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน ศพด.	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก ศพด. และผู้สอน	จัดทัศนศึกษาสร้างการเรียนรู้ตามความเหมาะสม	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนเด็ก	เด็ก ศพด.และผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น	กองการศึกษา
3.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษาของเด็กและบุคลากรมีทิศทางในการพัฒนา	มีแผนพัฒนาการศึกษาและบุคลากรการศึกษา	30,000	-	-	-	-	แผนพัฒนาการศึกษา	ทำให้การศึกษาของเด็กมีคุณภาพมากขึ้น	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของเด็ก ศพด.และศึกษาดูงานนิทรรศการทักษะทางวิชาการของครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก ศพด. และผู้สอน	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	การจัดกิจกรรม	เด็ก ศพด. บุคลากรที่เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะมากขึ้น	กองการศึกษา
5.	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ศพด.	จัดทำสื่อการเรียนการสอน	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	จำนวนสื่อที่จัดทำ	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
6.	ค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	จัดสรรตามจำนวนเด็กและตามอัตราการเบิกจ่าย	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	จำนวนสื่อและจำนวนการจัดการเรียนการสอน	เด็ก ศพด.และผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนอินนอโม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันตามมาตรฐาน	968,000	968,000	968,000	968,000	968,000	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	กองการศึกษา
8.	อุดหนุนโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันตามมาตรฐาน	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	กองการศึกษา
9.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวช้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันตามมาตรฐาน	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10.	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริมนมให้ เด็ก ศพด.และโรงเรียน ในพื้นที่	จ่ายให้ ศพด.4 แห่งและ โรงเรียน ๓ แห่ง	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	จำนวนเด็ก	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้ พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
11.	โครงการพัฒนา ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาศักยภาพครู เช่น ค่าอาหาร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	ดำเนินการตาม รายละเอียด กิจกรรม โครงการ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	การเข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ศักยภาพเพิ่มมาก ขึ้น	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12.	โครงการซ่อมแซมหน้าต่าง มุ้ง ลวด เหล็กดัดและผ้าม่าน ศพด.บ้านควนอินนอโม	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กมีศักยภาพในการเรียนที่ดีขึ้น	รายละเอียดตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	150,000	-	-	-	-	ซ่อมแซมตามแบบ ทต.เขาหัวช้าง	เด็กนักเรียนจากศพด.ได้รับความปลอดภัย	กองการศึกษา
13.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศพด.บ้านควนอินนอโม	เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการเรียนและสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียนและครู	มีโรงอาหารของศพด.ตามแบบแปลน ทต.เขาหัวช้าง	250,000	-	-	-	-	อาคารโรงอาหารตามแบบ ทต.เขาหัวช้าง	มีอาคารโรงอาหารให้เด็กนักเรียน ศพด.ที่ปลอดภัยและได้ใช้ประโยชน์	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14.	โครงการก่อสร้างอ่างสำหรับ แปร่งพื้น	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การสร้างสุขภาวะที่ดี ให้นักเรียน	อ่างเก็บน้ำ สำหรับแปร่งพื้น ตามแบบที่ ทต. เขาหัวช้าง กำหนด	-	25,000	-	-	-	การใช้ ประโยชน์	เด็ก ศพด.ได้ใช้ ประโยชน์จากการ แปร่งพื้น	กองการศึกษา
15.	โครงการก่อสร้างกำแพง ศพด.บ้านควนอินนอโม	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยให้เด็ก นักเรียนและบุคลากร	กำแพงตามแบบ ที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	100,000	-	-	-	-	กำแพงตาม แบบ	เด็ก ศพด.และ ผู้เกี่ยวข้องได้มีความ ปลอดภัย	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16.	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น กลางแจ้ง	เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ให้เด็ก พัฒนาการสมวัย	เครื่องเล่น กลางแจ้งตาม แบบมาตรฐาน กำหนด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ได้มาตรฐาน ตามที่ กำหนด	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้ พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
17.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหน้า ศพด.ทต.เขา หัวช้าง	เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ให้เด็ก พัฒนาการสมวัย	การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบที่ ทต. เขาหัวช้าง กำหนด	100,000	-	100,000	-	-	เป็นไปตาม แบบที่ ทต. เขาหัวช้าง กำหนด	เด็ก ศพด.และ ผู้เกี่ยวข้องได้มีภูมิ ทัศน์ที่ดีเอื้อต่อการ เรียนรู้	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18.	โครงการติดมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง ศพด.ทต.เขาหัวช้าง	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยให้เด็ก ศพด.เขาหัวช้าง	ติดมุ้งลวด หน้าต่าง ตาม แบบ ทต.เขาหัว ช้างกำหนด	60,000	-	-	-	-	มีการติดตั้ง มุ้งลวด หน้าต่าง	เด็กนักเรียน ศพด. ได้รับความปลอดภัย	กองการศึกษา
19.	โครงการปรับปรุง สถานที่ ศพด.ทต.เขา หัวช้าง	เพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้สามารถสร้างการ เรียนรู้ให้มีการ พัฒนาการอย่างสมวัย	ปรับปรุงสถานที่ ศพด.ทต.เขาหัว ช้างตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	50,000	-	-	-	-	มีปรับปรุง ศพด.ให้เกิด การเอื้อต่อ การเรียนรู้	เด็กนักเรียน ศพด. ได้รับการเรียนรู้ เหมาะสมพัฒนาการ สมวัย	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20.	โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียญ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย	เครื่องเล่นตามแบบมาตรฐานที่กำหนด	50,000	-	-	-	-	จำนวนสื่อที่จัดทำ	เด็ก ศพด.ได้เรียนรู้พัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา
21.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียญ	เพื่อให้ภูมิทัศน์เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน	ภูมิทัศน์เป็นไปตามแบบ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	50,000	-	-	-	-	ภูมิทัศน์ได้รับปรับปรุง	ภูมิทัศน์ได้รับการพัฒนาเหมาะต่อการเรียนรู้ของเด็ก	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย	เพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษาของเด็กและบุคลากรมีทิศทางในการพัฒนา	มีหลักสูตรการศึกษา	-	-	30,000	-	-	หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	ทำให้การศึกษาของเด็กมีคุณภาพมากขึ้น	กองการศึกษา
23.	โครงการพัฒนาครูบุคลากรและพนักงานกองการศึกษา	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของครูบุคลากรและพนักงานกองการศึกษา	กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากรและพนักงานกองการศึกษา	50,000	50,000	50,000	-	-	ผู้เข้าร่วมได้รับการอบรม	ครู บุคลากรและพนักงานที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนา	กองการศึกษา
รวมจำนวนโครงการ				21	13	14	11	11			
รวมงบประมาณ				5,418,000	4,603,000	4,708,000	4,528,000	4,528,000			

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรม	เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	จัดกิจกรรมในวาระวันสำคัญต่างๆ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนครั้ง	ได้เกิดการเรียนรู้และการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม	กองการศึกษา
2.	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา – ออกพรรษา	เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	จัดกิจกรรมในวาระวันเข้าพรรษา – ออกพรรษา	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนครั้ง	ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีงาม	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการจัดกิจกรรม วันแมลิต	เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม	เด็กเยาวชนและ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมวันแมลิต	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เด็กเยาวชนประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี การอนุรักษ์สืบสานและ ได้เรียนรู้	กองการศึกษา
4.	โครงการส่งเสริม กิจกรรมการอ่าน คัมภีร์อัลกุรอาน	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เรียนรู้เข้าใจในหลัก ศาสนาบัญญัติของ ศาสนา	เด็กเยาวชนและ ประชาชนเข้าร่วม โครงการในพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	ผู้เข้าร่วม	เด็กเยาวชนและ ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการได้เรียนรู้เข้าใจ ในคัมภีร์กุรอาน	กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการอบรมมุสลิมะฮ์-มุสลิมีน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในสังคม	มีการจัดกิจกรรมอบรมในพื้นที่	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เกิดการเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมสร้างความรักเข้าใจสมานฉันท์ในสังคม	กองการศึกษา
6.	โครงการออกเยี่ยมเยียนในเดือนรอมฎอน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเดือนรอมฎอน	ออกเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	การออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ในช่วงเดือนรอมฎอน	เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการอบรมจริยธรรม เด็กเยาวชน วันเสาร์ – อาทิตย์ (ครูสัมพันธ์)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กเยาวชนมีเข้าใจ เข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีวิธี อันดีงาม	เด็กเยาวชนที่ เรียนครูสัมพันธ์ ในพื้นที่ ทต.เขาหัวช้าง	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	จำนวนเข้า ร่วมอบรม	เด็กเยาวชนที่เข้าร่วม ได้มีความรู้เข้าใจใน หลักธรรมคำสอนอันดี งาม	กองการศึกษา
8.	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กเยาวชน ประชาชนมีการออก กำลังกายแข่งขันกีฬา และห่างไกลจากยา เสพติด	เด็กเยาวชนและ ประชาชนใน พื้นที่ร่วม กิจกรรม โครงการ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เด็กเยาวชนประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการได้ ห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามความเหมาะสม	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนรายการที่เข้าร่วม	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาและประชาชนที่เข้าร่วม	กองการศึกษา
10	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ศพด.ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะตัวเอง	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/จัดการแข่งขันกีฬา	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนเด็กเข้าร่วม	เด็ก ศพด.ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	โครงการอบรม อคาร์เต็มแคมป์ (ค่ายอบรมฟุตบอล)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะด้าน กีฬาให้เด็กเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	เกิดการเรียนรู้และ พัฒนาทักษะด้านกีฬา ของเด็กที่เข้าร่วม	กองการศึกษา
12.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กๆได้แสดงออก ความสามารถทักษะ ของตัวเอง	จัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ผู้เข้าร่วม	เด็กและผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้แสดงออก ซึ่งความสามารถของ ตัวเองได้พัฒนาการ เรียนรู้	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13.	โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้เด็กเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมจำนวน ๑ ครั้ง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬาของเด็กที่เข้าร่วม	กองการศึกษา
14.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดโหล๊ะจันกระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงาม	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15.	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนคณะกรรมการ ในการจัดกิจกรรมรดน้ำ ผู้สูงอายุ	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ 1,9 ,10 และหมู่ที่ 11	15,000	15,000	-	-	-	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนในพื้นที่ได้ ร่วมกิจกรรมประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ	กองการศึกษา
16.	โครงการอุดหนุน สภาลานวัดตะไหมด	เพื่ออุดหนุนกิจกรรมสืบ สานประเพณีวัฒนธรรม ย้อนยุค	อุดหนุนให้สภา ลานวัดตะไหมด	20,000	20,000	20,000	20,000	-	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนได้ร่วมกัน สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม	กองการศึกษา

แบบ ผ.02

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการบริการบริการ แพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อให้การบริการ การแพทย์ฉุกเฉินมี คุณภาพ	มีการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	การบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน	ทำให้การบริการ การแพทย์ฉุกเฉินมี คุณภาพที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
2.	โครงการป้องกัน โรคติดต่อ	เพื่อป้องกันโรคติดต่อ	ลงพื้นที่ ปฏิบัติการ ป้องกันโรคติดต่อ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	การป้องกัน โรค	ทำให้สามารถป้องกัน โรคติดต่อในพื้นที่ได้	สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	จัดการซื้อและฉีด วัคซีนสัตว์	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน	ทำให้มีการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด
4.	ก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การออกกำลังกาย	ก่อสร้างสถานที่อ กำลังกายพร้อม อุปกรณ์การออก กำลังกาย	-	500,000	-	-	-	สถานที่ออก กำลังกาย	ประชาชนได้ออก กำลังกายสุขภาพ แข็งแรง	สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	สนับสนุนศูนย์ อำนาจการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันการแก้ไข ปัญหาเสพติด	ศูนย์อำนาจการ ต่อสู้เอาชนะยา เสพติด	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	มีศูนย์ อำนาจการ	มีการกิจกรรม รณรงค์ อำนาจการ ต่อต้านยาเสพติด	สำนักปลัด
รวมโครงการ				4	5	4	4	4			
รวมงบประมาณ				130,000	630,000	140,000	140,000	140,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) แก้ไขครั้งที่1/2566

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1)

1.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละอองและเสียง

1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	เพื่อสร้างจิตสำนึกใน การอนุรักษ์พันธุกรรม พืชตามแนวทางฯ	จัดกิจกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนเกิด จิตสำนึกในการดูแล รักษาและฟื้นฟู พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด
2.	โครงการพัฒนา ศักยภาพแหล่ง เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีรายได้ และมีอาชีพเสริม	ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจ พอเพียง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนมีรายได้เพิ่ม การดำเนินชีวิตดีขึ้น	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะจากต้นทาง	จัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ	สำนักปลัด
4.	โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสะตวก	ดำเนินจัดกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์	เกิดการจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาให้สะตวกมีมาตรฐาน	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการจัดกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลกได้เรียนรู้และร่วม กิจกรรมการจัดการ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้และ ปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อม	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จัดกิจกรรมการ ดูแลสิ่งแวดล้อม	อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลกได้ร่วม กิจกรรมดูแล สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด
6.	โครงการจัดทำฝาย ชะลอน้ำตาม พระราชดำริ	เพื่อสร้างการกักเก็บแล ชะลอน้ำไว้ใช้และอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ	จัดทำฝายชะลอน้ำตามรูปแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	ฝายน้ำสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตามมาตรฐาน	มีน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณนั้น	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ซ้ำทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา	เพื่อสร้างสองข้างถนนให้สวยงามและง่ายในการดูแลความสะอาด	มีห้องเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	มีห้องเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชน	มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด
8	โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน	เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการจัดการขยะให้ถูกวิธี	การจัดกิจกรรมให้ความรู้ความ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนคนที่เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ	สำนักปลัด
รวมงบประมาณ				400,000	300,000	300,000	300,000	300,000			
รวมโครงการ				8	8	8	8	8			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) แก้ไขครั้งที่1/2566

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 - 1.1 กลยุทธ์ การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร
 - 1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมในพื้นที่	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม	การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักปลัด
2.	โครงการอบรมสร้างการมีส่วนร่วม	เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการวางแผนการตัดสินใจในการจัดทำบริการต่างๆ	เพื่ออบรมผู้นำชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม และความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม	เกิดการเรียนรู้ของพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง	สำนักปลัด
จำนวนโครงการ				2	2	2	2	2			
จำนวนงบประมาณ				40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			

แบบ ผ.02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการอบรมวินัยให้ แกพนักงาน/เจ้าหน้าที่	เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจใน ระเบียบวินัยตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	จัดอบรมให้ พนักงาน / เจ้าหน้าที่ เทศบาลและ ผู้เกี่ยวข้อง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ความรู้ความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ อบรมมีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบวินัย ที่ถูกต้อง	สำนักปลัด
2.	โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในองค์กร	เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน องค์กรมีความรู้เข้าใจใน การเสริมสร้างความ เป็นธรรมาภิบาลของ องค์กร	จัดอบรมให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ความรู้ความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วมอบรม	ผู้เข้าร่วมการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจใน การเสริมเสริมธรรมาภิ บาลในองค์กร	สำนักปลัด

แบบ ผ.02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	ดำเนินการ เลือกตั้ง	-	-	400,000	-	-	การเลือกตั้ง	มีการเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบขั้นตอน	สำนักปลัด
4.	โครงการจัดกิจกรรม เทศบาลพบ ประชาชน	เพื่อทราบถึงปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนตลอดถึงบริการ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	จัดกิจกรรม เทศบาลพบ ประชาชน 1 ครั้ง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ประชาชนได้รับ การบริการ ต่างๆ	บริการประชาชนได้ อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานและประชาชน	จัดอบรม	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ผู้เข้าร่วมเข้าใจในพรบ.ข้อมูลข่าวสาร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเนื้อหาสาระของพรบ.	สำนักปลัด
6.	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่	ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานจนท.พนักงานจ้างเทศบาล	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานบริการประชาชน	จัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000	20,000	20,000	20,000	-	จำนวนครั้ง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้มีประสิทธิภาพการทำงาน	สำนักปลัด
8.	โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์	เพื่อให้สามารถบริการประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ตามแบบที่ทต.เขาหัวช้างกำหนด	30,000	30,000	30,000	-	-	ศูนย์คอมพิวเตอร์มีระบบการบริการมีประสิทธิภาพ	สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอตะ โฮมด	เพื่อให้การประสานงาน และการบริการประชาชน เป็นไปอย่างทันท่วงทีและ เป็นระบบ	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมฯ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ความมี ประสิทธิภาพใน การช่วยเหลือ ประชาชน	เกิดการประสานงาน ร่วมระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการช่วยเหลือ ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการ				8	8	9	7	6			
รวมจำนวนงบประมาณ				550,000	550,000	950,000	520,000	500,000			

แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	มีการจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินถูกต้อง ตามระเบียบ	100,000	100,000	-	-	-	จำนวนครั้ง	เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและเรียบร้อย	กองคลัง
2.	โครงการรณรงค์ให้ความ เข้าใจในการจัดเก็บภาษี	เพื่ออบรมให้ความรู้ แก่ผู้ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ มีการจัดเก็บภาษีมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ผู้ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	50,000	-	-	จำนวน ผู้เข้าร่วมและ ความรู้ความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วม	ทำให้มีการจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองคลัง
รวมงบประมาณ				1	1	1	0	0			
รวมโครงการ				100,000	100,000	50,000	0	0			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) แก้ไขครั้งที่1/2566
เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ. 02/1

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒหน้าที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ ผังอ่าวไทย ภาคใต้ ผังอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจ
 - 1) ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
 - 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาด้านงานบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1	50,000	50,000	50,000	-	-	เขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
2.	ขยายเขตประปา	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	50,000	50,000	50,000	-	-	เขตประปาที่ขยาย	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการคอนกรีตถนนสายทุ่งโพธิ์ – สายควน หมู่ที่ 1	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ – สายควน หมู่ที่ 1	500,000	500,000	500,000	-	-	ถนน1สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
4.	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน	50,000	50,000	50,000	-	-	หอกระจายข่าวใช้ได้ดี	ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ประกาศ	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พื้นที่ หมู่ที่ 1	100,000	100,000	100,000	-	-	ท่อเหลี่ยมที่ได้มาตรฐาน	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้	ทต.เขาหัวช้าง
6.	โครงการก่อสร้างลาดยางถนนสายควนสันติ – หน้าเขา	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ถนนลาดยางสายควนสันติ – หน้าเขา หมู่ที่ 2	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	ปรับปรุงหอกระจายข้าว (เสียงตามสาย)	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงหอกระจายข้าว หมู่ที่ 2	50,000	50,000	50,000	-	-	หอกระจายข้าวในหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น	ทต.เขาหัวช้าง
8.	โครงการสร้างฝาย	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้และเป็นการดูแลสายน้ำ	สร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 2	50,000	50,000	-	-	-	ฝายชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและใช้อุปโภค	ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	ชุดระบายน้ำ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ชุดระบายตามแบบ หมู่ที่ 2	100,000	100,000	100,000	100,000	-	ชุดระบายชุดตามแบบ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
10.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางทราย – โหล๊ะเหียง หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางทราย – โหล๊ะเหียง ตามแบบที่เทศบาลกำหนด หมู่ที่ 2	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ร.ก.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	โครงการก่อสร้างระบบประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร	ก่อสร้างระบบประปาตามแบบที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	100,000		-	-	-	คูระบายชุดตามแบบ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
12.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13.	ปรับปรุงซ่อมแซม เสียงตามสาย	เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ของหมู่บ้านตามแบบที่กำหนด หมู่ที่ 3	50,000	-	-	-	-	ครบถ้วนตามแบบ	สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
14.	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายทุ่งโพธิ์ - สายควน หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนน คมนาคมได้สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ตามแบบที่เทศบาล กำหนด	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	เพื่อให้ภูมิทัศน์สองข้างทางสะอาดสวยงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	สองข้างมีความสวยงามและสะอาด	ทต.เขาหัวช้าง
16.	โครงการปรับปรุงถนนสายไร้ตัก – ลำตรน หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายไร้ตัก – ลำตรน หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	200,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17.	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและชะลอความเร็วน้ำในฤดูฝน	จัดทำฝายชะลอน้ำตามแบบ หมู่ที่ 4	50,000	-	-	-	-	จัดทำฝายในลำห้วยตามแบบ	สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้	ทต.เขาหัวช้าง
18.	โครงการปรับปรุงถนนสายคลองน่วย – หัวช้าง หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายคลองน่วย – หัวช้าง หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19.	โครงการปรับปรุงถนนสายคลองน่วย-หน้าควน หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายคลองน่วย – หน้าควน หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
20.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	-	-	-	-	ระบบคูระบายน้ำ	สามารถป้องกันและระบายน้ำได้ดี	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21.	โครงการลาดยางถนนสายคลองน่วย - หน้าเขา หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ลาดยางถนนสายคลองน่วย - หน้าเขา หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	500,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
22.	โครงการปรับปรุงภูเขา หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร	ปรับปรุงระบบประปา ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ระบบน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23.	ปรับปรุงถนนสายโรงเรียน - ห้วยยาง - โตนใต้ หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียน - ห้วยยาง - โตนใต้ หมู่ที่ 6 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	150,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
24.	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในพื้นที่	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ปรับปรุงหอกระจายข่าว	ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25.	ขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ขุดคูระบายน้ำในพื้นที่ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	100,000	-	-	-	ขุดคูระบายน้ำ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
26.	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	เสียงตามสายของหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27.	ชุดลอกคูพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายแม่ขรี – บ้านควนอินนอโม ช่วงหมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ชุดคูระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ ตามแบบที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	100,000	100,000	100,000	-	-	มีการชุดคูระบายน้ำตามแบบ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้	ทต.เขาหัวช้าง
28.	ยกระดับปรับปรุงพร้อมระบบท่อถนนสายต้นม่วง – ควนหวาน หมู่ที่ 7	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงพร้อมระบบท่อถนนสายต้นม่วง – ควนหวาน หมู่ที่ 7 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมร การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29.	ปรับปรุงระบบประปาบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	100,000	100,000	-	-	ปรับปรุงระบบประปา	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
30.	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร	ขยายเขตประปา สายหมู่ที่ 8 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	50,000	50,000	-	-	ขยายเขตประปา	ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31.	ขุดลอกคูระบายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ขุดคูระบายน้ำในพื้นที่ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	100,000	100,000	100,000	-	ขุดคูระบายน้ำ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ทต.เขาหัวช้าง
32.	ขยายถนนคอนกรีตสายหัวช้าง – โหล๊ะเหียง หมู่ที่ 8	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตถนนคอนกรีตสายหัวช้าง – โหล๊ะเหียง หมู่ที่ 8 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	500,000	500,000	500,000	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33.	ก่อสร้างถนนสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	500,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
34.	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่	ซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 9	50,000	-	-	-	-	เสียงตามสาย	ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ปรับปรุงสายห้วยหาร-ใน ในควน หมู่ที่ 10	เพื่อการคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนสายห้วยหาร – ใน ควน หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ตามแบบที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด	1,500,000	-	-	-	-	ถนน 1 สาย	มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
36.	ลาดยางสายทุ่งสบาย – ไร่ตง หมู่ที่ 10	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ลาดยางถนนถนนสายทุ่งสบาย- ไร่ตง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ตามแบบที่เทศบาล กำหนด	1,000,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37.	ปรับปรุงยกระดับสายทุ่งสวาย – ทุ่งยอ หมู่ที่ 10	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงยกระดับสายทุ่งสวาย – ทุ่งยอ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	200,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
38.	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ระบบเสียงตามสาย	ประชาชนได้รับโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39.	ปรับปรุงถนนสายบ้านนา – สายควน หมู่ที่ 12	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงยกระดับสายบ้านนา – สายควน หมู่ที่ 12 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง
40.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้าน้ำตกหม่อมจ้อย หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าน้ำตกหม่อมจ้อย หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	500,000	-	-	-	-	ถนนจำนวน 1 สาย	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41.	โครงการประปาภูเขา – น้ำตกหม่อมจ้อย – ห้วยนาสอ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร	ประปาภูเขา น้ำตกหม่อมจ้อย-ห้วยนา-ห้วยสอ หมู่ที่ 11 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	100,000	-	-	-	-	ระบบประปาภูเขา	ประชาชนมีน้ำ	ทต.เขาหัวช้าง
42.	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายตามแบบที่เทศบาลกำหนด	50,000	-	-	-	-	ระบบเสียงตามสาย	ประชาชนได้รับโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสาร	ทต.เขาหัวช้าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 1/2566 (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) แก้ไขครั้งที่1/2566
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเขาหัวช้าง ที่ 1 ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายนาส้อง – น้ำตกหม่อมจ้อย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,190 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 17,520 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด)	7,202,000	-	-	-	-	ถนน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,190 เมตร ความหนา 0.05 เมตร จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กรมส่งเสริมฯ / อบจ.พัทลุง/ หน่วยงานภายนอก กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
2.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านคลองกง – น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,800 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด)	9,900,000	-	-	-	-	ถนน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร ความหนา 0.05 เมตร จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กรมส่งเสริมฯ / อบจ.พัทลุง/ หน่วยงานภายนอก กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน – ห้วยยาง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,260 ม.หนา 0.05 ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,040 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด)	5,311,000	-	-	-	-	ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,260 เมตร ความหนา 0.05 เมตร จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการคมนาคม	กรมส่งเสริมฯ / อบจ.พัทลุง/ หน่วยงาน ภายนอก กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
4.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน่วย – ควน อินนอโม หมู่ที่ 5,7	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 372 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด)	1,248,000	-	-	-	-	ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 372 เมตร ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการคมนาคม	กรมส่งเสริมฯ / อบจ.พัทลุง/ หน่วยงาน ภายนอก กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	ก่อสร้างสนามกีฬา เทศบาลตำบลเขาหัว ช้างอารีนาบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2	๑.เพื่อส่งเสริมให้มี การออกกำลังกาย ๒.ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	ก่อสร้างสนามกีฬาขนาด กว้าง 43 เมตร ยาว 63 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	10,000,000	-	-	-	-	-สนามกีฬาพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก	มีสนามสำหรับการ ฝึกซ้อมแข่งขันและ ออกกำลังกาย	กรมส่งเสริมฯ / อบจ.พัทลุง/ หน่วยงาน ภายนอก กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
6.	ก่อสร้างบำรุงรักษา ระบบประปาภูเขา น้ำตกโตนหินลาด หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคทั่วถึง และแก้ไขปัญหาและ บรรเทาความ เดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80ชั้น PN 6.3 ขนาด 225 มม. และ ขนาด 160 มม. ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	9,000,000	-	-	-	-	-ขนาดความยาว ท่อ	สามารถแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำ มี น้ำอุปโภค	กรมส่งเสริมฯ / อบจ.พัทลุง/ หน่วยงาน ภายนอก กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้ย -หน้าเขา หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,420 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,680 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด)	6,698,000	-	-	-	-	ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,420 เมตร ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กรมส่งเสริมฯ / อบจ.พัทลุง/ หน่วยงานภายนอก กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้ย -สายควน หมู่ที่ 5 -หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด)	7,205,000	-	-	-	-	ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	กรมส่งเสริมฯ / อบจ.พัทลุง/ หน่วยงานภายนอก กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV SYSTEM	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV SYSTEM ตามแบบ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	6,350,000	-	-	-	-	การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นไปตามแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ /อบจ. พัทลุง/ หน่วยงานภายนอก
10.	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมีน้ำกินน้ำใช้ที่เพียงพออย่างทั่วถึง	ปรับปรุงระบบประปาบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	1,481,000	-	-	-	-	-ระบบประปาบ้านหัวช้าง หมู่ที่2	ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ	กรมส่งเสริมฯ /อบจ. พัทลุง/ หน่วยงานภายนอก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	ก่อสร้างบำรุงรักษา ระบบประปาภูเขา น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคทั่วถึง และแก้ไขปัญหาและ บรรเทาความ เดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80 ชั้น PN ขนาด 250 มม.ขนาด 225 มม. และ ขนาด 1360 มม. ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	10,000,000	-	-	-	-	-ขนาดและ ความยาวของ ท่อ	สามารถแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ มี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
12.	ก่อสร้างบำรุงรักษา ระบบประปาภูเขา น้ำตกหม่อมจ้อย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคทั่วถึง และแก้ไขปัญหาและ บรรเทาความ เดือดร้อน	วางท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 ขนาด 225 มม. และ ขนาด 160 มม. ตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้าง กำหนด	6,000,000	-	-	-	-	ขนาดและ ความยาวของ ท่อ	สามารถแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ มี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13.	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมีน้ำกินน้ำใช้ที่เพียงพออย่างทั่วถึง	ปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งโพธิ์หมู่ที่1 รายละเอียดตามแบบที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด	931,000	-	-	-	-	- ระบบประปาบ้าน	ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ	เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รวมจำนวนโครงการ				13	-	-	-	-			
รวมงบประมาณ				80,087,000	-	-	-	-			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่1/2566
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ. 03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1.	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถชุดตีนตะขาบ ขนาด 56 แรงม้า จำนวน 1 คัน	3,500,000	-	-	-	-	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
2.	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน แบบธรรมดา ขับเคลื่อน 2 ล้อ	600,000	-	-	-	-	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง
3.	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้าย จำนวน 2 คัน	2,200,000	-	-	-	-	กองช่าง ทต.เขาหัวช้าง

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่1/2566
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
4.	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,100,000	-	-	-	-	สำนักปลัด ทต.เขาหัวช้าง
5.	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	-	30,000	-	-	-	สำนักปลัด ทต.เขาหัวช้าง
6.	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน ๑ เครื่อง	-	25,000	-	-	-	สำนักปลัด ทต.เขาหัวช้าง

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการโดยของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามระเบียบ คือ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ดำเนินการโดยใช้แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพัฒนา	คะแนน
๔. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๕. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕
๖. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕
๓.๑ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕กลยุทธ์	(๕)
๓.๖เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘แผนงาน	(๕)
๓.๙.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ดำเนินการโดยใช้แบบ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพัฒนา	คะแนน
๑.การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑.ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒.กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔.โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖.โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗.โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙.งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐.มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑.มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยผลการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ในปี 2561 ดำเนินการจำนวน 64 โครงการ ปี 2562 ดำเนินการทั้งหมด 83 โครงการ ปี 2563 ดำเนินการทั้งหมด 66 โครงการ ปี 2564 ดำเนินการแล้ว จำนวน 43 โครงการ และในปี 2565

ยุทธศาสตร์	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ
1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข	10	19	17	20	ระหว่าง ดำเนินการ
2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	9	57	43	29	
3.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-		0	
4.การส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	2	2	1	5	
รวม					

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)